

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII

Thực hiện Công văn số 21/TTHĐND ngày 17/02/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII.

Qua kết quả rà soát, UBND tỉnh nhận 85 câu hỏi kiến nghị cử tri trong tỉnh. Trong đó, lĩnh vực Nông nghiệp - PNNT: 18 kiến nghị; Quy hoạch - xây dựng, cấp thoát nước: 05 kiến nghị; Tài chính, kế hoạch - đầu tư: 02 kiến nghị; Tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng: 16 kiến nghị; Giao thông - vận tải: 27 kiến nghị; Y tế, chính sách BHYT, BHXH: 01 kiến nghị; Giáo dục và đào tạo: 03 kiến nghị; Văn hóa và thông tin: 02 kiến nghị; Lao động - TB và XH: 01 kiến nghị; Chế độ, chính sách: 08 kiến nghị; An ninh trật tự: 02 kiến nghị. UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết, trả lời những vấn đề cụ thể theo ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Về Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản

Câu 1. Cử tri các huyện (Vân Canh, An Lão) kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư để phát triển sản xuất nông nghiệp trên các địa bàn sau:

1.1. Đầu tư kinh phí cải tạo ruộng nước không tập trung với diện tích khoảng 40-50 ha trên địa bàn xã Canh Hiến để giao cho người dân sản xuất.

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Để việc cải tạo đất trồng lúa phù hợp với điều kiện địa phương và hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Vân Canh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra thực tế đất trồng lúa ở xã Canh Hiến theo kiến nghị của cử tri, xem xét rà soát nguồn lực và các vấn đề có liên quan, giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo đúng quy định, hoàn thành trong tháng 3/2023.

1.2. Quan tâm kêu gọi nhà đầu tư vào trồng rau sạch công nghệ cao trên địa bàn xã An Toàn.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có các chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp của trung ương, của tỉnh như: Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018

của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 83/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2026.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với địa phương căn cứ các chính sách hỗ trợ và điều kiện thực tế của xã An Toàn, chủ động kêu gọi các nhà đầu tư trồng rau công nghệ cao trên địa bàn. Trước mắt, giao UBND huyện An Lão kiểm tra, rà soát và xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án trồng rau ứng dụng công nghệ cao theo Quyết định số 83/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, xem xét có giải pháp cụ thể để kêu gọi đầu tư, thực hiện các dự án trồng rau ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Câu số 2. Cử tri huyện Tây Sơn phản ánh: Dự án gà thả đồi, người dân rất đồng tình ủng hộ; tuy nhiên, để đảm bảo các điều kiện tham gia dự án thì người dân phải đầu tư khoản kinh phí rất lớn để xây dựng chuồng trại, con giống, bảo vệ môi trường... trong khi đó, mức hỗ trợ của nhà nước quá thấp. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ; hoặc giảm quy mô đàn để tạo điều kiện cho người dân tham gia dự án.

Trả lời:

Ngày 4/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về việc quy định chính sách phát triển gà thả đồi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026; mục tiêu chính sách nhằm khuyến khích, kêu gọi các tổ chức có đủ năng lực tiến hành hợp đồng liên kết với người chăn nuôi tổ chức sản xuất chăn nuôi hàng hóa, hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn; xây dựng thương hiệu gà đặc sản Bình Định và hình thành các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Do đó, sẽ phải lựa chọn các đối tượng tham gia đủ điều kiện sản xuất 3.000 con/lứa, cam kết duy trì đầu tư sản xuất ổn định; nhà nước hỗ trợ 50% chi phí mua con giống (ít nhất là 72 triệu đồng), hướng dẫn quy trình chăn nuôi và tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật để người chăn nuôi áp dụng. Mặt khác, với quy mô 3.000 con trở lên mới thành chăn nuôi hàng hóa, thuận lợi thu mua cho doanh nghiệp khi tham gia liên kết hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi ổn định, hiệu quả. Chăn nuôi có hiệu quả, ổn định sản phẩm đầu ra, sẽ khuyến khích người chăn nuôi có nhu cầu tham gia mà không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Do vậy, kiến nghị nêu trên của bà con cử tri, UBND tỉnh chưa thể xem xét, giải quyết.

Câu số 3. Cử tri xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra công tác quản lý các trang trại trong khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn xã Nhơn Tân, vì hiện nay một số trang trại đã chuyển nhượng trái quy định pháp luật, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý của địa phương; đồng thời, một số trang trại đã thuê đất nhưng bỏ hoang, gây lãng phí đất đai.

Trả lời:

Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, thị xã An Nhơn được thành lập từ năm 2002 với quy mô diện tích gần 200 ha. Mục tiêu ban đầu là xây dựng khu chăn nuôi bò sữa tập trung. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư sản xuất, do tác động bởi một số yếu tố chủ quan, khách quan, các chủ đầu tư chăn nuôi bò sữa bị thua lỗ; UBND tỉnh đã cho chủ trương phát triển chăn nuôi tổng hợp (Văn bản 1166/UBND-NN ngày 28/4/2006). Từ đó một số cơ sở chuyển chủ đầu tư, thực hiện chăn nuôi heo, gà, bò thịt.

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đang và đang rất quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt; theo đó, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành liên quan và địa phương tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động chăn nuôi, sử dụng đất, xử lý môi trường... kết quả kiểm tra vẫn còn một số trại chưa sử dụng hết công suất đầu tư. Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và các địa phương xây dựng Kế hoạch Phát triển Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân thành Vùng Chăn nuôi công nghệ cao, trình UBND tỉnh trong năm 2023. Sau khi Kế hoạch được triển khai thực hiện, các cơ sở chăn nuôi trong Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân được đầu tư nâng cấp, ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, xử lý môi trường. Từ đó giúp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả chăn nuôi, hiệu quả sử dụng đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Câu số 4. Cử tri thị xã Hoài Nhơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp Trạm cung cấp nước mặn đang có tại xã Hoài Hải. Hiện nay, Trạm bị xuống cấp, không cấp nước mặn đạt chuẩn, gây ảnh hưởng đến tình hình nuôi trồng thủy sản của xã (không đạt chỉ tiêu). Ngoài ra, vì không có nước từ Trạm, nên một số hộ dân đã khai thác nước mặn trái phép.

Trả lời:

Công trình Trạm cung cấp nước mặn nuôi trồng thủy sản xã Hoài Hải do Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư; khởi công xây dựng năm 2014 và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2018. Công trình có nhiệm vụ lấy nước từ biển vào cấp nước cho 30,2 ha diện tích mặt nước ao nuôi trồng thủy sản, quy mô gồm:

- Trạm bơm nước mặn công suất 920m³/h, bao gồm các hạng mục: (i) cung cấp và lắp đặt 08 máy bơm chìm, công suất mỗi máy 160m³/h, H=28m; (ii) hồ thu nước mặn, kích thước (5,8x4,7x5,5)m, kết cấu bằng bê tông cốt thép, thu nước mặt từ biển bằng các ống thu ngang bằng inox; (iii) khoan 03 giếng khai thác nước ngầm bổ sung giếng khoan khi triều thấp; (iv) nhà quản lý, vận hành, kích thước 8,5mx11m, kết cấu bằng bê tông và xây gạch; (v) Hệ thống hàng rào, cổng ngõ và đường nội bộ.

- Lắp đặt tuyến ống chuyên tải và phân phối nước mặn cho từng ao nuôi có đường kính từ D225mm ÷ D560mm, tổng chiều dài 4.904,4m; lắp đặt van xả cạn, van xả khí, van phân phối nước và các vật tư phụ trên tuyến. Tất cả sử dụng ống HDPE.

- Hệ thống điện: Xây dựng đường dây 22kV dài 70m, trạm biến áp 180KVA. Lắp đặt hệ thống điện động lực, điện điều khiển, điện chiếu sáng.

Theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định thì Trạm cung cấp nước mặn nuôi trồng thủy sản này do UBND thị xã Hoài Nhơn quản lý. Do đó, UBND tỉnh giao UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo rà soát, có đánh giá cụ thể hiệu quả của dự án trong quá trình quản lý, khai thác, có văn bản giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

2. Về Thủy lợi, xây dựng nông thôn mới

Câu số 5. Cử tri các huyện (Tuy Phước, Tây Sơn) đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quan tâm nâng cấp và sửa chữa hệ thống kênh mương, cống sau:

5.1. Nâng cấp và sửa chữa hệ thống kênh N23 (đoạn chảy qua địa bàn xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) do Xí nghiệp Thủy lợi số 4 đang quản lý, hiện có nhiều đoạn đã bị sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo việc tưới, tiêu trên các vùng ruộng khi vào vụ sản xuất và hiện nay đã vào vụ sản xuất Đông xuân năm 2023 nhưng việc tưới tiêu không đảm bảo. Nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chậm khắc phục.

Trả lời:

Kênh N2-3 thuộc hệ thống tưới đập Thạnh Hòa 1: Kênh có tổng chiều dài L=4.362m, đã được kiên cố hóa bê tông toàn tuyến từ năm 2000. Qua nhiều năm sử dụng đến nay nhiều đoạn đã xuống cấp và có một số vị trí bị sạt lở. Đoạn kênh N2-3 theo kiến nghị của cử tri (đoạn qua địa bàn xã Phước Nghĩa) bị sạt lở, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định kiểm tra, khắc phục tạm với kinh phí hơn 13 triệu đồng ở các vị trí hư hỏng và đã đảm bảo đưa nước tưới ổn định phục vụ sản xuất.

Về lâu dài, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp danh mục công trình kênh mương cần sửa chữa, kiên cố trên địa bàn toàn tỉnh nhưng do cần nguồn kinh phí lớn nên đã sắp xếp thứ tự ưu tiên và xem xét phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 để làm cơ sở thực hiện.

5.2. Nâng cấp, sửa chữa cống Huỳnh Đông, thôn Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hoà vì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn cho người và phương tiện khi qua cống này.

Trả lời:

Cống Huỳnh Đông (cống Hà Dơi) được xây dựng năm 1976 kết cấu bằng bê tông cốt thép hiện cống đã bị xuống cấp, phần bê tông cốt thép của sàn công tác và trụ đóng dần đóng mở cống đã bị hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn công trình, ảnh hưởng đến giao thông đi lại cho người dân thôn Huỳnh Giản, xã Phước Hoà.

Cống Huỳnh Đông (Cống Hà Dơi) thuộc hệ thống đê Đông xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước được xây dựng năm 1976 làm nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt tiêu úng, thoát lũ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kết cấu bằng bê tông cốt thép (BTCT), có 04 khoang cửa, kích thước (BxH)=(2x2,5)m. Hiện nay, công trình không còn làm nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt.

Công trình xây dựng đã lâu, phần bê tông cốt thép sàn công tác và trụ dàn đóng mở đã bị hư hỏng có nguy cơ mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông qua công trình này. Năm 2022, giao Chi cục Thủy lợi xử lý tạm bằng cách bao lưới che chắn phần kết cấu bê tông trụ, sàn công tác. Thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương chỉ đạo tháo dỡ phần bê tông cốt thép sàn cầu công tác và trụ dàn đóng mở đã bị hỏng để bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông qua công trình này.

5.3. Sớm khắc phục tình trạng hệ thống kênh mương Văn Phong gây ngập úng khu vực đồng ruộng thôn Đại Chí, Mỹ Đức, Háo Nghĩa xã Tây An, huyện Tây Sơn vì đã kéo dài nhiều năm, vụ Đông-Xuân trong thời gian qua không sản xuất được, gây thiệt hại cho bà con nông dân.

Trả lời:

Tuyến kênh cử tri xã Tây An kiến nghị là tuyến kênh N16-5, thuộc hệ thống tưới đập Văn Phong, kênh N16-5 giao cắt với kênh tiêu Đồng Đưng tại cầu máng số 1, hiện trạng đáy cầu máng cao hơn mực nước thường xuyên trong kênh khoảng 0,2m. Tại vị trí này, tuyến kênh tiêu Đồng Đưng thường xuyên bị tắc nghẽn (do bèo, rác thải sinh hoạt, xác súc vật chết ... đổ xuống kênh) gây ngập úng cho khu vực đồng ruộng khu vực thôn Đại Chí, Mỹ Đức và Háo Nghĩa thuộc xã Tây An.

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tổ chức thường xuyên vớt rác và bèo trôi tấp vào thành cầu máng để thoát nước, khắc phục tình trạng ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty thay thế giải pháp công trình từ cầu máng bằng xi phông để tăng khả năng tiêu úng.

Thời gian tới, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo UBND xã Tây An tăng cường công tác đảm bảo môi trường, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, không được đổ rác vào kênh mương gây tắc nghẽn dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước tưới, góp phần đảm bảo sản xuất cho người dân địa phương.

Câu số 6. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh: Hồ Hà Nhe cung cấp nước tưới cho 77 ha đất trồng lúa nước của nhân dân tái định cư xã Vĩnh Hòa và hồ Tà Niêng cấp nước tưới cho 31 ha đất lúa của các hộ dân thuộc diện tái định cư xã Vĩnh Thuận (sản xuất lúa từ 2 đến 3 vụ/năm) do Xí nghiệp thủy lợi Định Bình quản lý, vận hành. Tuy nhiên, lượng nước được tích trữ tại hồ Hà Nhe không đủ cung cấp nước tưới vào mùa nắng nóng; lòng hồ Tà Niêng đã bị bồi lấp khoảng 30% dung tích thiết kế, lượng nước tích trữ chỉ đảm bảo cấp nước tưới cho vụ Đông Xuân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh tiến hành khảo sát, xây dựng phương án tiếp nước từ hệ thống kênh dẫn nước hồ

Định Bình (tuyến kênh phía Đông hồ Hà Nhe và tuyến kênh phía Đông hồ Tà Niêng) hoặc đầu tư xây dựng tuyến kênh mới nhằm đảm bảo lượng nước tưới phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Trả lời:

**** Đối với công trình hồ Hà Nhe:***

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp nước của hồ Hà Nhe trong đó hồ có nhiệm vụ cấp nước cho 02 vụ sản xuất trong năm, kết quả Công ty đã cung cấp đảm bảo sản xuất cho diện tích 133 ha (gồm 77ha lúa và 56 ha màu) trên địa bàn xã Vĩnh Hòa trong các năm và có kế hoạch cấp nước trong năm 2023 như các năm trước. Những năm mưa ít, hồ không đầy nước thì sẽ có phương án chống hạn.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất phương án thiết kế tuyến kênh mới hoặc nâng cấp trên nền công trình hiện có thuộc hệ thống kênh Vĩnh Hiệp (Hệ thống Định Bình) từ lưu lượng thiết kế qua kênh 0,54m³/s tăng lên 1,5m³/s để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho các xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thịnh và xã Vĩnh Hòa nhưng do nguồn kinh phí lớn nên chưa thể thực hiện được.

**** Đối với công trình hồ Tà Niêng:***

- Công trình hồ chứa nước Tà Niêng, thôn Vĩnh Quang, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2004, có dung tích thiết kế 0,654 triệu m³ nước, có nhiệm vụ tưới cho khoảng 100ha/vụ. Lưu vực hứng nước có một phần diện tích của tỉnh Gia Lai là đất sản xuất nông nghiệp, thâm phủ thực vật vào mùa mưa không tốt đã gây bồi lấp lòng hồ. Năm 2013, 2017 đã tổ chức nạo vét lòng hồ nhưng bị bồi lấp trở lại; năm 2018, UBND tỉnh cho chủ trương nạo vét lòng hồ theo hình thức xã hội hóa nhưng chưa có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Năm 2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 4278/UBND-KT ngày 16/7/2021 về việc một số nội dung liên quan đến dự án cải tạo lòng hồ Tà Niêng, huyện Vĩnh Thạnh; trong đó, giao Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bổ sung nguồn nước cho khu tưới Tà Niêng từ suối Xem để bảo đảm tưới cho 31 ha đất canh tác.

Câu số 7. Cử tri các huyện (Tuy Phước, Vân Canh) đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kè, mái chống sạt lở, lấp đặt van xả nước của đường ống dẫn nước ở các địa bàn sau:

7.1. Có kế hoạch làm kè lát mái chống sạt lở đoạn còn lại của Đê sông Hà Thanh (từ xóm 4 thôn Cảnh An 1) để khắc phục tình trạng sạt lở diện tích lớn đất nông nghiệp của nhân dân khi mùa mưa đến.

7.2. Xem xét đầu tư xây dựng bờ kè dọc hai bên sông Hà Thanh đi qua địa bàn huyện Vân Canh, nhất là những đoạn xung yếu có thể gây nguy hiểm cho nhân dân sinh sống gần khu vực này, vì kinh phí đầu tư xây dựng kè dọc sông Hà Thanh quá lớn, vượt quá khả năng của huyện Vân Canh.

Trả lời:

Hiện nay, hai bên bờ sông Hà Thanh qua địa bàn huyện Vân Canh, Tuy Phước xảy ra hiện tượng hạ thấp lòng sông, thay đổi hướng dòng chủ lưu, sạt lở bờ sông. Sơ bộ nguyên nhân là do ảnh hưởng của các đợt mưa có cường suất mưa lớn, nước tập trung nhanh, quá khả năng tải nước của sông; lòng dẫn của sông bị biến đổi liên tục, tính ổn định bền vững bờ sông không còn; các hoạt động đã làm thay đổi thảm phủ thực vật trong lưu vực sông; khai thác rừng trồng vào cuối mùa khô,... chưa kịp tạo thảm thực vật mới cho mùa mưa. Hoạt động khai thác cát trong lòng sông trong thời gian dài đã làm cạn kiệt nguồn vật liệu để duy trì và tái tạo lại lòng dẫn; nhiều mỏ được UBND tỉnh cấp phép khai thác nhưng chưa được giám sát hoạt động khai thác theo quy định của giấy phép như chiều sâu khai thác, trữ lượng khai thác, thời gian khai thác trong ngày. Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT lập báo cáo theo hướng lập đề án Đánh giá tổng thể về tình hình sạt lở bờ sông trên lưu vực sông Hà Thanh, để xác định nguyên nhân cụ thể, đề xuất các giải pháp về chỉnh trị dòng chủ lưu, bảo vệ lòng sông, bảo vệ bờ sông ổn định, bền vững.

7.3. Nghiên cứu lắp đặt van xả nước vào khu sản xuất lúa nước cho nhân dân thôn Chánh Hiên, xã Canh Hiên, huyện Vân Canh, vì trong bản vẽ thiết kế để lắp đặt đường ống dẫn nước từ hồ Canh Hiên về các đập dâng trên sông Hà Thanh sau này, không có thiết kế lắp đặt van xả nước vào khu sản xuất lúa nước, do đó trong tương lai nhân dân thôn sẽ gặp khó khăn về vấn đề nước sản xuất (Cử tri huyện Vân Canh).

Trả lời:

Hồ chứa nước Quang Hiên do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định làm chủ thể thi công có hệ thống kênh tưới khá hoàn chỉnh, làm nhiệm vụ cấp nước tưới cho 420 ha đất xã Canh Hiên, huyện Vân Canh; hiện tại hồ Quang Hiên đang cấp nước tưới chỉ có 56 ha lúa hai vụ.

Dự án Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 04/4/2022, giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Nhiệm vụ và quy mô của dự án có đầu tư xây dựng tuyến đường ống HDPE dẫn nước có áp dài 8,6 km, lưu lượng $Q=0,12 \text{ m}^3/\text{s}$ để tiếp nước bổ sung cho các đập dâng trên sông Hà Thanh và duy trì dòng chảy môi trường cho sông Hà Thanh vào các tháng mùa khô.

UBND tỉnh đã UBND huyện Vân Canh xem xét yêu cầu của cử tri để xây dựng kéo dài kênh tưới của hồ Quang Hiên phục vụ cho sản xuất cho nhân dân.

Câu số 8. Cử tri huyện Phù Mỹ đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các đập dâng, hồ thủy lợi để phục vụ sản xuất, cụ thể:

8.1. Đầu tư xây dựng hồ thủy lợi Thuận An, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ vì hồ này đầu tư từ năm 1980, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng nên không tích trữ nước được để phục vụ sản xuất.

Trả lời:

Hồ thủy lợi Thuận An, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ được UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ làm chủ sở hữu, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Mỹ là chủ thể quản lý; hồ Thuận An là hồ nhỏ, có dung tích thiết kế 0,13 triệu m³, nhiệm vụ tưới hiện tại 10ha/vụ x 2 vụ/ năm; hiện trạng hồ xuống cấp, thuộc diện phải hạn chế tích nước, cần phải sửa nhằm bảo đảm an toàn đập.

Giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung nguồn lực sửa chữa các hồ vừa và lớn đang bị xuống cấp rất nặng. Trên địa bàn Phù Mỹ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư sẽ tổ chức sửa chữa, nâng cấp 9 hồ (Đồng Dụ, Suối Sồ, Hóc Nhạn, Đá Bàn, Hồ Xoài, Dốc Đá, Hóc Mẫn, Giàn Tranh, Nha Hồ).

Hồ Thuận An là hồ nhỏ do UBND huyện Phù Mỹ làm chủ sở hữu cần dành nguồn lực để đầu tư sửa chữa công trình này nhằm bảo đảm an toàn đập. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phù Mỹ quan tâm sâu sát đến công tác bảo vệ công trình, nghiêm cấm việc khai thác đất trong lòng hồ, vận chuyển đất trên tràn xả lũ.

8.2. Đầu tư kinh phí xây dựng đập dâng thôn An Xuyên, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ vì hàng năm để sản xuất được, người dân phải đóng góp hàng trăm triệu đồng để đắp đập bồi, do con đập này nằm trên hệ thống sông cạn nên kinh phí đầu tư rất lớn, người dân không có khả năng để đầu tư kiên cố.

Trả lời:

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ tổ chức thực hiện dự án đập ngăn mặn An Mỹ trên sông La Tinh. Hiện nay, đã hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đang lập thiết kế chi tiết; triển khai xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

Câu số 9. Cử tri các huyện (Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão) đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét chỉ đạo giải quyết các vấn đề sau:

9.1. Xem xét nâng mức hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí cho các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trả lời:

Chính sách cấp bù thủy lợi phí được thực hiện theo Nghị định 67/2012/NĐ-CP, ngày 10/9/2012 của Chính phủ quy định mức thu thủy lợi phí áp dụng từ năm 2012 đến nay. Qua đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 67/2012 và hàng năm báo cáo dự toán cấp bù thủy lợi phí, UBND tỉnh đã có các văn bản kiến nghị các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét trình Chính phủ tăng mức thu cấp bù thủy lợi phí với lý do: Giá nhân công, vật tư, năng lượng tăng liên tục làm cho chi phí quản lý khai thác CTTL tăng theo, nhưng mức thu thủy lợi lại cố định trong một thời gian dài, tiền cấp bù thủy lợi phí không đủ chi phí. UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị xây dựng cơ chế điều chỉnh mức thu thủy lợi phí theo chỉ số trượt giá chung hàng năm.

Hiện nay, cả nước đã không còn áp dụng chính sách cấp bù thủy lợi phí mà thực hiện theo chính sách hỗ trợ giá theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và

hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí theo thực tế các đơn vị đã thực hiện trình Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính xem xét quyết định hỗ trợ cấp bù giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho tỉnh, nhưng Bộ Tài chính không phê duyệt.

Năm 2022, để tạm thời khắc phục tình trạng trên khi chưa xây dựng được giá hỗ trợ công ích thủy lợi phí, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 27/9/2022 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định bằng mức giá năm 2021 theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 tại kỳ họp tháng 12 năm 2022 và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 80/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Năm 2023, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và các Tổ chức Thủy lợi cơ sở đang tiếp tục xây dựng giá năm 2023 dựa trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, khai thác công trình thủy lợi để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

9.2. Chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện việc bàn giao và định giá tài sản giao cho Công ty tư nhân khai thác thủy lợi quản lý theo quy định để nguồn vốn đầu tư ban đầu của HTX Nông nghiệp Ân Phong 1 được thanh toán và hoàn trả lại cho dân.

Trả lời:

Việc hoàn trả lại tiền đóng góp, chi phí sửa chữa hồ đập như hồ An Đôn, xã Ân Phong...khi bàn giao theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 về phân cấp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và Quyết định số 87/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, việc triển khai quy định nêu trên còn nhiều vướng mắc như: Nhiều công trình thủy lợi được đầu tư, xây dựng với hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân làm nhà nước hỗ trợ. việc xác định nguyên giá và giá trị còn lại của công trình là không đủ cơ sở; Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn về xử lý về tài sản của tổ chức, cá nhân đóng góp vào xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi và quản lý, vận hành, nay nhà nước thu hồi giao cho doanh nghiệp nhà nước khai thác theo Điều 23 Nghị định 114/2018/NĐ-CP; chưa có Hướng dẫn phương pháp xác định nguyên giá, giá trị còn lại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với các công trình không có hồ sơ, hoặc hồ sơ không đầy đủ...

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài chính sẽ tổ chức thực hiện khi có hướng dẫn,

9.3. Sớm phân bổ các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia cho huyện An Lão để địa phương sử dụng kịp thời đúng tiến độ.

Trả lời:

Năm 2023, nguồn vốn Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM hỗ trợ cho tỉnh là 139,59 tỷ đồng; trong đó: vốn Đầu tư phát triển là 105,63 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 33,96 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển 105,63 tỷ đồng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 3/2023. Đối với nguồn vốn sự nghiệp 33,96 tỷ đồng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương về phương án phân bổ và đã tổng hợp trình xem xét, phê duyệt để hỗ trợ các địa phương.

Câu số 10. Cử tri xã Cát Hải huyện Phù Cát phản ánh: Cầu Bản tại KM29 (thôn Tân Thắng, xã Cát Hải) đã được mở rộng gấp 5 lần so với cầu cũ nhưng phần hạ lưu dòng chảy rất hẹp, cơn lũ năm 2021 đã cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, làm sập nhiều công trình, cây cối hoa màu của hàng chục hộ dân. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã tiến hành giải phóng mặt bằng để xây kè, mở rộng dòng chảy phía hạ lưu dài hơn 200m (hiện nay đã giao cho đơn vị thi công thực hiện) nhưng không mở rộng kéo dài toàn tuyến suối (Đoạn suối còn lại dài khoảng 250m) gây nguy cơ bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản của hơn 20 hộ dân sống tại khu vực này. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo cho thi công toàn tuyến để đảm bảo đời sống cho người dân.

Trả lời:

Cầu Bản tại Km29 (thôn Tân Thắng, xã Cát Hải) có khẩu độ 4x6x3 (m), được tính toán thoát lũ với tần suất 4%, với lưu lượng thoát là 106 (m³/s). UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phù Cát kiểm tra đoạn hạ lưu của cầu Bản theo kiến nghị của cử tri, đánh giá sự cần thiết mở rộng. Trước mắt, UBND huyện hằng năm trước mùa mưa lũ, tổ chức phát dọn, thông thoáng dòng chảy ở hạ lưu cầu Bản để tăng khả năng thoát lũ.

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, CẤP NƯỚC SẠCH**1. Về Quy hoạch, xây dựng**

Câu số 11. Cử tri phường Nguyễn Văn Cừ thành phố Quy Nhơn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét việc xây dựng mở lối đi từ hầm để xe vào khoa khám của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi hơn, nhất là khi trời mưa.

Trả lời:

Sau khi kiểm tra bản vẽ thiết kế trước đây và hiện trạng thực tế tại Khoa khám Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thì Khoa khám đã có bố trí 02 lối đi cầu thang từ tầng hầm lên các tầng phía trên (cũng là lối thoát hiểm). UBND tỉnh sẽ yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định lắp đặt bổ sung các bảng hướng dẫn lối đi tại nơi dễ nhìn thấy để người dân biết và sử dụng lối đi này.

Câu số 12. Cử tri phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chuyển giao việc quản lý dân cư tại chung cư, nhà ở xã hội Nam Ngân về địa phương quản lý nhằm đảm bảo công tác quản lý về an ninh trật tự tại khu chung cư nhà ở xã hội này.

Trả lời:

Dự án Nhà ở xã hội Nam Ngân đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, hiện tại chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ra Ban Quản trị nhà chung cư theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016, Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019. Qua đó, Ban Quản trị nhà chung cư thực hiện quản lý nhà chung cư với một số nội dung: Ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì; đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong nhà chung cư...

Theo quy định của pháp luật về cư trú, các hộ sau khi đến sinh sống ổn định tại dự án Nhà ở xã hội Nam Ngân từ 30 ngày trở lên phải thực hiện đăng ký tạm trú tại địa phương. Trong thời gian đến, UBND tỉnh chỉ đạo ngành công an thực hiện quản lý tình hình cư trú của cư dân; chỉ đạo UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức thành lập tổ dân phố mới nếu đủ điều kiện.

Câu số 13. Cử tri phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh cho biết thông tin về chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất gang thép Long Sơn tại thị xã Hoài Nhơn có phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và có đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường hay không?

Trả lời:

***. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết đầu tư dự án**

Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 15/11/2021, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/7/2022, Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 10/11/2022.

Việc Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ đầu tư dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ với công suất 5,4 triệu tấn thép/năm với sản phẩm đầu ra thép thanh, thép vằn, thép dây, thép tấm... phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp luyện kim Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 tại Quyết định số 3447/QĐ-BCT ngày 22/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Dự án phù hợp định hướng phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy và sản xuất kim loại trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030 tại Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát

triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự án phù hợp định hướng phát triển sản xuất ngành công nghiệp chế tạo máy, cơ khí giai đoạn 2020-2025 theo Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 14/5/2021 về Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025.

Nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công nghiệp, dự án nhà máy sản xuất thép được đưa vào Danh mục dự án ưu tiên mời gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 và đưa vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng sản xuất của ngành thép Việt Nam hiện tại, dự báo nhu cầu tiêu thụ trong những năm tới và yêu cầu định hướng phát triển ngành thép với công nghệ, thiết bị hiện đại, phát triển bền vững của Chính phủ, Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Long Sơn được đầu tư sản xuất từ khâu luyện gang, sắt xộp, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm theo nhu cầu thị trường là thực sự cần thiết.

***. Về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án**

Đây là dự án có tác động lớn đến kinh tế - xã hội của địa phương, được sự quan tâm và thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Khi hoàn thành đi vào hoạt động cho cả 03 giai đoạn với công suất 5,4 triệu tấn/năm với doanh thu đạt khoảng 100.000 tỷ đồng, giá trị đóng góp vào GRDP (giá hiện hành) khoảng 14.375 tỷ đồng sẽ tác động to lớn đến tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương, tạo ra việc làm cho khoảng 7.500 – 8.000 lao động từ lao động trực tiếp và lao động gián tiếp; đóng góp rất lớn vào ngân sách nhà nước, nộp thuế hàng năm ước tính khoảng 10.359 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu khoảng 979,32 triệu USD/năm; tạo động lực lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định và các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

***. Các tác động ảnh hưởng của dự án đến môi trường**

Dự án có quy mô lớn và tác động đến kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống của người dân, thay đổi hệ sinh thái khu vực, thay đổi dòng chảy, địa hình đường bờ, ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ nông nghiệp, thủy sản, du lịch, ... Dự án phải tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 28 Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo quy định, trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ có nội dung yêu cầu lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi trường do các hoạt động của dự án gây ra, bao gồm: cộng đồng dân cư, cá nhân sinh sống, sản xuất, kinh doanh tại khu vực đất, mặt nước, đất có mặt nước, khu vực biển cho việc đầu tư dự án; ... và các vấn đề khác, được xác định thông qua quá

trình đánh giá tác động môi trường. Việc tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp được thực hiện thông qua hình thức tham vấn họp lấy ý kiến.

Và tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư, bao gồm: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi thực hiện dự án; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh đối với các dự án có liên quan đến yếu tố an ninh - quốc phòng.... Việc tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư được thực hiện thông qua hình thức tham vấn bằng văn bản.

Sau khi xây dựng hoàn thành, Dự án phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố kỹ thuật về đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có thể vận hành, hoạt động sản xuất.

Hiện nay, Dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn mới chỉ được chấp thuận ở bước chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và phải thực hiện rất nhiều bước khác như lập quy hoạch chi tiết 1/500, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng do Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục về đất đai, thẩm định phương án PCCC, cấp giấy phép xây dựng,... và các thủ tục khác để có thể triển khai xây dựng dự án.

Do vậy, Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, tiêu hao năng lượng và các quy định khác có liên quan trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động của Dự án. Trong quá trình triển khai dự án cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cộng đồng và doanh nghiệp; triển khai chương trình an sinh xã hội theo nội dung đã cam kết; ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương để góp phần giải quyết việc làm và ổn định đời sống nhân dân trong vùng.

2. Về Cấp nước sạch

Câu số 14. Cử tri thành phố Quy Nhơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cấp thoát nước Bình Định khảo sát lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho các khu vực sau:

14.1. Đối với phường Bùi Thị Xuân: 60 hộ dân ở tổ 1, khu phố 8 (chiều dài khoảng 250m) và 02 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất tại tổ 3 khu phố 8 (đoạn từ cây xăng Thành Được đến km126) hiện chưa có nước sạch sử dụng.

Trả lời:

Tổ 1 khu phố 8: Qua kiểm tra thực tế trên địa bàn có 40 hộ dân và 01 doanh nghiệp hiện sử dụng nước giếng cho sinh hoạt. Thời gian tới Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định sẽ triển khai lắp đặt đường ống để cấp nước cho người dân và doanh nghiệp.

Tổ 3 khu phố 8: Qua kiểm tra thực tế trên địa bàn có 15 hộ dân, 02 doanh nghiệp và 01 trường tiểu học phía bên phải tuyến đường Quốc lộ 1A chưa được cấp nước sạch. Hiện nay, dọc đường Quốc lộ 1A chỉ có tuyến ống cấp nước D150 chạy phía trái tuyến nên để cấp nước cho khu vực này phải lắp đặt tuyến ống cắt ngang qua đường quốc lộ 1A; bên cạnh đó khu vực này bị chia cắt bởi đồi núi nên việc cấp nước khó khăn. UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn có phương án cấp nước cho người dân tại khu vực này.

14.2. Đối với phường Trần Quang Diệu: tại Tổ 1, Tổ 9 khu vực 1; Tổ 7 khu vực 2 (đoạn đường từ nhà ông Trần Văn Đông đến nhà ông Nguyễn Cư); Tổ 6 khu vực 6 (hẻm 93 đường Trần Đại Nghĩa); Tổ 1 khu vực 7 (đoạn đường từ nhà ông Bùi Văn Chín đến nhà ông Trần Ngọc Lâu) để tạo điều kiện cho nhân dân được sử dụng nước sạch.

Trả lời:

Tổ 1, Tổ 9, khu phố 1: Qua kiểm tra thực tế trên địa bàn có hơn 60 hộ dân đang sử dụng nước giếng cho sinh hoạt. Khu vực này thuộc phạm vi dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư khu vực 1, phường Trần Quang Diệu do UBND thành phố Quy Nhơn đang triển khai nên chưa thể lắp đặt đường ống cấp nước.

Các khu vực còn lại: Qua kiểm tra hiện trường, có 18 hộ dân tại tổ 7, khu phố 2, 15 hộ dân tại tổ 6 khu phố 6 (hẻm 93 Trần Đại Nghĩa), có 09 hộ dân tại tổ 1, khu phố 7 đang sử dụng nước giếng cho sinh hoạt. Trong tháng 3/2023, Công ty ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định sẽ làm việc với UBND phường Trần Quang Diệu và toàn bộ 42 hộ dân tại 03 tổ dân phố nêu trên để thực hiện các thủ tục lắp đặt hệ thống nước sạch.

Thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở Xây Dựng tiếp tục đôn đốc và theo dõi việc lắp đặt đường ống cấp nước sạch cho người dân tại các khu vực này.

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

Câu số 15. Cử tri xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đề nghị các ngân hàng khảo sát, lắp đặt trụ ATM tại khu tái định cư Nhơn Phước, xã Nhơn Hội để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch.

Trả lời:

Đến cuối tháng 02/2023, trên địa bàn tỉnh có 235 ATM và 1.551 POS đang hoạt động, trong đó: địa bàn xã Nhơn Hội có 03 máy ATM, riêng khu tái định cư Nhơn Phước chưa được lắp đặt ATM.

Trên địa bàn tỉnh hiện các chi nhánh Ngân hàng thương mại (NHTM) là đơn vị trực thuộc Hội sở chính, việc phát triển mạng lưới ATM để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng và phát triển dịch vụ thẻ, nâng cao hiệu quả kinh doanh phải được Hội sở chính của từng ngân hàng phê duyệt và trang bị theo kế hoạch chung trong toàn hệ thống của ngân hàng đó. Do chi phí đầu tư lắp đặt và duy trì hoạt động một máy ATM lớn và khi lắp đặt ATM các ngân hàng còn có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định về đảm bảo chất lượng dịch vụ ATM theo quy định tại Thông tư số

36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 (Thông tư 36) Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36. Do vậy, các NHTM thường lắp đặt máy ATM ở khu vực đông dân cư như: siêu thị, khu công nghiệp, trụ sở, phòng giao dịch của ngân hàng... là nơi có nhiều khách hàng đến giao dịch hàng ngày.

Để đảm bảo việc quản lý, vận hành mạng lưới ATM hoạt động hiệu quả, an toàn và thông suốt, NHNN chi nhánh tỉnh Bình Định thường xuyên chỉ đạo các NHTM trên địa bàn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo tiền mặt cho ATM, tiếp quỹ ATM; bảo trì, bảo dưỡng ATM; thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động, mức tồn quỹ của ATM... Đồng thời, thực hiện tốt công tác hướng dẫn hỗ trợ khách hàng phương thức giao dịch an toàn ATM; xử lý nhanh và triệt để các khiếu nại của khách hàng theo quy định. Trong trường hợp xảy ra sự cố ATM ngừng hoạt động, ngân hàng phải khắc phục trong thời gian nhanh nhất.

NHNN chi nhánh tỉnh Bình Định tiếp thu và ghi nhận các kiến nghị của cử tri, thường xuyên đôn đốc, khuyến khích các NHTM trên địa bàn phát triển thêm máy ATM đặt ở địa bàn dân cư vùng nông thôn, miền núi... sắp xếp hợp lý mạng lưới và gia tăng chức năng, tiện ích trên các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động giao dịch.

Câu số 16. Cử tri nhiều huyện kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp để khắc phục những bất cập trong phương thức mua sắm tập trung (như: việc mua sắm còn chậm về tiến độ; công tác bảo trì, bảo dưỡng tài sản gặp nhiều khó khăn...). Cử tri kiến nghị nên mở rộng nhóm tài sản không thuộc diện mua sắm tập trung để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong việc thực hiện, thuận lợi trong việc quản lý, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của cơ quan, đơn vị.

Trả lời:

Nguyên nhân việc mua sắm tập trung còn bất cập chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của cơ quan, đơn vị theo kiến nghị của cử tri nhiều huyện: nguyên nhân chủ quan cơ bản là do sự chậm trễ trong khâu đăng ký mua sắm tập trung của các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng. Mặc dù dự toán mua sắm đã được giao, phân bổ ngay từ đầu năm và Sở Tài chính đã nhiều lần có văn bản đôn đốc nhưng vẫn còn một số đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc rà soát dự toán, đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung, thời gian gửi đăng ký mua sắm tập trung kéo dài đến tháng 10, tháng 11, thậm chí đến tháng 12 Sở Tài chính vẫn còn tiếp nhận công văn đề nghị mua sắm tài sản theo phương thức tập trung của các cơ quan, đơn vị. Điều này đã dẫn đến khó khăn trong việc tổng hợp, tổ chức đấu thầu để cung cấp hàng hóa kịp thời cho các cơ quan, đơn vị.

Mặc dù vậy, trong những năm qua Sở Tài chính cũng đã cố gắng rất nhiều để lựa chọn được nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá chào thấp nhất để thực hiện gói thầu mua sắm tập trung trong thời gian sớm nhất có thể. Qua công tác đấu thầu mua sắm tập trung, Sở Tài chính đã lựa chọn được các nhà thầu có đầy đủ năng lực, uy tín để giao thực hiện cung cấp hàng

hóa đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo dự toán mua sắm do các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản lập, phê duyệt.

Bên cạnh việc đảm bảo công tác đấu thầu mua sắm tập trung thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, Sở Tài chính cũng đã chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu trúng thầu; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị do Sở Tài chính mua sắm tập trung; kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo hành, bảo trì của nhà thầu trúng thầu đối với máy móc, thiết bị do Sở Tài chính mua sắm tập trung. Cụ thể: vừa qua Sở Tài chính đã có Văn bản số 66/STC-QLGCS ngày 10/01/2023 đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo hành, bảo trì của các nhà thầu trúng thầu đối với các máy móc, thiết bị do Sở Tài chính thực hiện mua sắm tập trung năm 2021-2022. Kết quả tổng hợp báo cáo của 32 cơ quan, đơn vị đầu mỗi gửi về Sở Tài chính: Trong tổng số 1.198 đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản do Sở Tài chính thực hiện mua sắm tập trung thì hầu hết các cơ quan, đơn vị đều báo cáo tình trạng máy móc, thiết bị tốt, hoạt động bình thường, tình hình thực hiện công tác bảo hành của nhà thầu trúng thầu đối với các máy móc, thiết bị do Sở Tài chính mua sắm tập trung trong thời gian qua đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu; riêng một số cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh một số máy móc, thiết bị bị sự cố lỗi, hư hỏng, nhà thầu trúng thầu không đảm bảo thời gian cử cán bộ bảo hành khi xảy ra sự cố, tình trạng thiết bị sau bảo hành không đảm bảo. Ngay sau đó, Sở Tài chính đã chấn chỉnh, yêu cầu các nhà thầu trúng thầu rà soát, triển khai các biện pháp bảo hành khắc phục ngay các sự cố lỗi, hư hỏng của máy móc, thiết bị do Sở Tài chính thực hiện mua sắm tập trung năm 2021-2022.

Đồng thời, hiện nay Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại danh mục mua sắm tập trung của tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và đã có Tờ trình số 86/TTr-STC ngày 09/3/2023 báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định thay thế Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 12/02/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định.

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

1. Về quản lý đất đai, tài nguyên

Câu số 17. Cử tri xã Nhơn Hội thành phố Quy Nhơn kiến nghị UBND tỉnh xem xét:

17.1. Bãi bỏ nội dung Chỉ thị 10/2001/CT-UB ngày 18/6/2001 của UBND tỉnh Bình Định “Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại khu quy hoạch kinh tế Nhơn Hội” vì hiện nay quy định này không còn phù hợp, qua đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn xã Nhơn Hội trong việc làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phục vụ việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở...;

Trả lời:

Ngày 18/6/2001 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/2001/CT-UB là nhằm mục đích chỉ đạo UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước và

UBND huyện Phù Cát tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn KKT Nhơn Hội theo đúng quy định pháp luật, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng đất trái phép, lập trang trại sản xuất và xây dựng nhà ở trái phép, làm cơ sở để triển khai xây dựng KKT Nhơn Hội theo quy hoạch. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 10/2001/CT-UB nêu trên, tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép và mua bán, chuyển nhượng đất không đúng theo quy định trên địa bàn KKT Nhơn Hội trong thời gian qua được hạn chế, công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp.

Hiện nay, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực phía Đông đầm Thị Nại đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 13/10/2021, thời gian tới sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án, các hộ dân nằm trong phạm vi dự án sẽ được di dời. Do vậy, hiện nay việc tiếp tục triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 10/2001/CT-UB của UBND tỉnh là cần thiết, nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép... gây khó khăn công tác bồi thường GPMB, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Do đó, việc cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị UBND tỉnh bãi bỏ Chỉ thị số 10/2001/CT-UB ngày 18/6/2001 là chưa phù hợp. Trong quá trình triển khai, đối với các khu dân cư hiện hữu được tồn tại theo quy hoạch, UBND tỉnh giao BQL KKT phối hợp với chính quyền địa phương xem xét cho phép hộ gia đình có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định hiện hành.

17.2. Nâng hạng đối với đất nuôi trồng thủy sản dọc theo tuyến đường ĐT 639 (cũ) vì từ khi lập bộ thuế đến nay khu vực này chưa được nâng hạng đất.

Trả lời:

Theo Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì tại Điều 1 quy định:

“Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020.

Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025”.

Do vậy, về kiến nghị nâng hạng đất nuôi trồng thủy sản tại thời điểm này là không đúng với Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. Trường hợp xem xét nâng hạng đất nuôi trồng thủy sản theo kiến nghị, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh xem xét đề xuất, báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 73-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Câu số 18. Cử tri huyện Hoài Ân tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành việc lập quy hoạch đo đạc cấp sổ lâm bạ cho người dân để thuận tiện trong việc mua bán keo gỗ. Trong thời gian chờ đợi cấp sổ lâm

bạ thì Nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho người dân mua bán khi keo đã đến tuổi khai thác.

Trả lời:

* Đối với việc giao đất gắn liền với giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng:

Theo Quyết định số 4854/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến 2035 tỉnh Bình Định thì:

- Đối với rừng trồng sản xuất và đất chưa có rừng thuộc chức năng sản xuất, do UBND xã quản lý: UBND cấp huyện tổ chức thực hiện giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

- Đối với rừng trồng sản xuất và đất chưa có rừng thuộc chức năng sản xuất, do các Ban quản lý rừng đang quản lý, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh thu hồi, bàn giao về cho địa phương để lập phương án giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; phương án cho thuê đất đối với các doanh nghiệp có nhu cầu để sử dụng vào mục đích kinh doanh rừng trồng sản xuất.

Tuy nhiên, ngày 05/7/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 3834/UBND-KT về việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu rõ: *"Trước mắt, chưa thực hiện việc thu hồi đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ do UBND cấp xã quản lý, đất lâm nghiệp đã giao cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ và các Công ty lâm nghiệp để giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân...."*. Do đó, việc triển khai thực hiện giao đất gắn liền với giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng các ngành chức năng thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

* Đối với diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo Nghị định 02-CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ, Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ, Dự án PAM, Dự án WB3.....; đất lâm nghiệp người dân tự khai hoang sử dụng ổn định trước ngày 01/7/2004 không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

* Về tạo điều kiện cho người dân mua bán khi keo đã đến tuổi khai thác:

Việc khai thác gỗ rừng trồng sản xuất thực hiện nghiêm theo quy định của Luật Lâm nghiệp, năm 2017; cụ thể như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 59 Luật Lâm nghiệp quy định: Chủ rừng quyết định khai thác rừng trồng thuộc sở hữu của mình.

- Tại Khoản 9, Điều 2 Luật Lâm nghiệp quy định: Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; tự phục hồi, phát triển rừng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với diện tích rừng trồng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng rừng sản xuất thì các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tự đầu tư

trồng rừng chưa phải là chủ rừng. Do đó, chưa được khai thác theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Câu số 19. Cử tri xã Ân Thạnh, Ân Sơn, xã Bok Tới, huyện Hoài Ân kiến nghị UBND tỉnh quan tâm quy hoạch hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho nhân dân, tránh tình trạng thiếu đất sản xuất, không có đất ở cho người dân, nhất là các hộ nghèo.

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Hoài Ân rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và cả giai đoạn cấp huyện, đồng thời phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; có phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bố trí quỹ đất để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho nhân dân theo thẩm quyền. Ngoài ra, giao UBND huyện Hoài Ân xem xét, đề xuất sử dụng nguồn vốn của Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, hàng năm đã được UBND tỉnh phân bổ cho huyện và kết hợp với các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ cho người dân (đối tượng thụ hưởng chính sách) trên địa bàn các xã Ân Sơn, Bok Tới và Đăk Mang (xã Ân Thạnh không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) đảm bảo ổn định chỗ ở và có điều kiện phát triển sản xuất.

Câu số 20. Cử tri thành phố Quy Nhơn đề nghị UBND tỉnh trả lời cho dân biết nguyên nhân vì sao hồ Phú Hòa trước đây có diện tích khoảng 100ha nhưng hiện nay diện tích chỉ còn lại khoảng 40 ha.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị - Du lịch - Văn hoá - Thể thao hồ Phú Hoà, thành phố Quy Nhơn. Trong đó có diện tích mặt nước hồ Phú Hoà là 80,94 ha và diện tích đất công viên cây xanh kết hợp dịch vụ du lịch, văn hóa, giải trí thành phố (xung quanh hồ Phú Hoà) là 30,3ha. Việc triển khai của nhà đầu tư về Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hoà, trong đó có diện tích mặt nước hồ Phú Hoà vẫn đảm bảo theo diện tích quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Về quản lý môi trường

Câu số 21. Cử tri thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn đề nghị UBND tỉnh đối với việc quản lý, khai thác các mỏ đất như sau:

21.1. Bố trí cấp phép khai thác các mỏ đất trên địa bàn tỉnh cho phù hợp, vì hiện nay trên địa bàn xã Nhơn Tân có mỏ đất phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh, thị xã tập trung tại một vị trí (núi Chà Rây), lưu lượng xe của Ban QLDA Giao thông tỉnh khoảng 330 lượt xe/ ngày, lưu lượng xe của Ban GPMB tỉnh khoảng 278 lượt xe/ ngày, tổng cộng 608 lượt xe/ ngày là quá tải, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, quản lý các mỏ đá trên địa bàn xã Nhơn Tân vì vào mùa mưa lũ

có nguy cơ sạt lở rất lớn, làm ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của người dân sống khu vực lân cận (Cử tri xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn).

Trả lời:

Trên địa bàn xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn hiện có 04 doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác đá theo quy định. Qua kiểm tra, xác định có 02 mỏ đá do 02 doanh nghiệp khai thác có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa lũ, cụ thể: (1) Tại Núi An Trường: Công ty TNHH Hoàn Cầu – Granite khai thác trong thời hạn 30 năm (Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1653/GP-BTNMT ngày 25/6/2015); (2) Tại sườn Đông Nam núi An Trường: Công ty TNHH Nam Á khai thác trong thời hạn 16 năm (UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác số 57/GP-UBND ngày 17/6/2011). Tháng 6/2022, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác của các doanh nghiệp trên và đã có Thông báo số 3456/TB-ĐCKS ngày 10/11/2022 gửi các doanh nghiệp yêu cầu khắc phục các vi phạm, tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản. Ngày 28/02/2023, 02 doanh nghiệp trên đã có báo cáo, trong đó có nội dung như sau: “Đã khắc phục ngay các vị trí có nguy cơ mất an toàn, cắm đầy đủ các biển báo hiệu an toàn, bảo đảm an toàn lao động, bảo đảm môi sinh, môi trường; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản”.

Ngoài ra, từ năm 2022 đến nay, qua công tác kiểm tra, theo dõi Công an tỉnh chưa phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường liên quan đến việc khai thác đất tại các mỏ nêu trên của các doanh nghiệp.

21.2. Thực hiện kiểm tra việc hoạt động Mỏ đất trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân vì hiện nay hoạt động với tần suất rất lớn nhưng không thực hiện đúng theo cam kết về tác động môi trường; đồng thời, lưu lượng một ngày hoạt động là 200 xe và mỗi xe chạy ít nhất là 4 chuyến/ngày, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân tại khu phố 8, phường Bùi Thị Xuân (Cử tri Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn).

Trả lời:

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều dự án công trình trọng điểm (giao thông, đô thị,...) phục vụ phát triển KT-XH nên cần nguồn đất phục vụ san lấp khá lớn. Tại các khu vực huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn quy hoạch điểm mỏ vật liệu xây dựng rất hạn chế, điều kiện khai thác đất san lấp gặp nhiều khó khăn và gần khu dân cư. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ngành, địa phương liên quan kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chủ trương khai thác đất tại một số điểm mỏ, trong đó có các mỏ đất ký hiệu QN03 và QN05, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn và mỏ đất tại núi Chà Rây thuộc xã Nhơn Tân và Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. Đây là các điểm mỏ đất nằm trong quy hoạch các mỏ khoáng sản của tỉnh và thuận lợi vận chuyển đến các công trình trọng điểm của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố bằng vốn ngân sách nhà nước.

a) Khu vực Phường Bùi Thị Xuân: tại các điểm mỏ QN03 và QN05, UBND tỉnh đã cấp phép tổng cộng 09 giấy phép khai thác đất, trong đó:

- *Tại khu vực mỏ QN05:* cấp phép khai thác đất phục vụ các công trình do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Các giấy phép khai thác đất tại mỏ QN05 đến nay hết hạn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các đơn vị được cấp phép ngừng khai thác, lập hồ sơ đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường.

- *Tại khu vực mỏ QN03:* cấp phép khai thác đất phục vụ thi công Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân do BQL dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, thời hạn khai thác 02 năm và Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh do BQL dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, thời hạn khai thác đến 01/3/2024.

Các mỏ đất phục vụ thi công các dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân do BQL dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư; Công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Long Vân (Khu A2) và Dự án đầu tư các tuyến đường kết nối vào Nhà ở xã hội Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn do Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư đến nay hết hạn khai thác, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo yêu cầu đóng cửa mỏ.

b) Khu vực núi Chà Rây, xã Nhơn Tân và Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn: UBND tỉnh cấp phép phục vụ thi công Dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại do BQL dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, thời hạn khai thác 02 năm và Dự án Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước do Ban Giải phóng mặt bằng làm chủ đầu tư, thời hạn đến ngày 25/4/2023.

Ngoài ra, có một số giấy phép khai thác đất để thi công công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thị xã An Nhơn (chưa khai thác).

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tổ chức kiểm tra các khu vực khai thác đất tại Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn và khu vực núi Chà Rây, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn. Qua đó, đã yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định theo giấy phép khai thác khoáng sản và bảo vệ trường, không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Theo đó, về thời gian khai thác và vận chuyển từ 7h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h00 hàng ngày (không khai thác, vận chuyển vào ban đêm). Ngoài ra, đã yêu cầu các phương tiện vận chuyển phải có logo thể hiện đầy đủ thông tin (tên doanh nghiệp, mỏ khai thác, công trình thi công), đảm bảo tải trọng cho phép và phải thực hiện các giải pháp che chắn để hạn chế rơi vãi trên các tuyến đường.

Trong thời gian qua, có một số xe vận chuyển đất không che chắn, phủ bạt nên có tình trạng phát sinh bụi và đất rơi vãi trên đường ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân (đoạn tiếp giáp từ mỏ đất ra đến QL1A, Phường Bùi Thị Xuân và đoạn QL19, xã Nhơn Tân và xã Bình Nghi).

Theo báo cáo của Chủ đầu tư và nhà thầu thi công các mỏ đất tại một số thời điểm nhiều nhà thầu cùng khai thác tại một khu vực mỏ, lưu lượng xe vận chuyển

vật liệu lớn (đỉnh điểm đến 350 lượt xe/ngày). Việc thực hiện các giải pháp che chắn giảm thiểu bụi đôi lúc chưa hiệu quả nên đã phát sinh tình trạng ô nhiễm bụi, đất rơi vãi từ quá trình vận chuyển ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong thời gian gần đây, các nhà thầu khai thác, vận chuyển đất đã thực hiện tưới nước, vệ sinh mặt đường, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do khai thác, vận chuyển đất gây ra.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các chủ đầu tư (BQL dự án Giao thông tỉnh, BQL dự án Nông nghiệp và PTNT, Ban Giải phóng mặt bằng) tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát các nhà thầu thi công trong việc chấp hành đầy đủ các quy định trong khai thác khoáng sản, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, gia cố đường vận chuyển bằng đá cấp phối, thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi phát sinh và tình trạng đất dính bám rơi vãi trên đường vận chuyển nhằm hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động khai thác, vận chuyển.

*** Kiến nghị kiểm tra các mỏ đá xã Nhơn Tân**

Tại núi An Trường, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn có 02 mỏ đá đang hoạt động: Công ty TNHH Hoàn Cầu - Granite được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1653/GP-BTNMT ngày 25/6/2015 khai thác đá ốp lát và Giấy phép số 57/GP-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Nam Á. Trong tháng 6 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã kiểm tra việc chấp hành quy định trong hoạt động khai thác của Công ty tại mỏ, yêu cầu Công ty khắc phục các tồn tại, đến nay Công ty đã khắc phục và báo cáo kết quả ngày 28/02/2023.

Thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương, kiểm tra hoạt động khai thác đá của các doanh nghiệp được cấp phép tại xã Nhơn Tân để kịp thời ngăn chặn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn và đời sống người dân.

21.3. Yêu cầu Công ty TNHH Bá Sanh Đường san gạt, hoàn thổ, trả lại diện tích cho nhân dân tại khu vực UBND tỉnh quy hoạch mở đất làm tuyến đường tránh Tam Quan, vì đã hết thời gian theo hợp đồng.

Trả lời:

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại văn bản số 298/TTr-UBND ngày 07/10/2022 về việc cho Công ty TNHH Bá Sanh Đường được đất san lấp đôi dư tại Cụm Công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân và khai thác đất tại phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn để phục vụ thi công xây dựng tuyến đường thay thế đường Trần Phú, phường Tam Quan và các công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, UBND tỉnh có Văn bản số 6814/UBND-KT ngày 08/10/2020 thống nhất theo đề xuất của UBND thị xã Hoài Nhơn.

Qua Báo cáo số 147/BC-PTNMT ngày 11/3/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hoài Nhơn cho thấy Công ty chưa hoàn thiện hồ sơ cấp phép nhưng đã tiến hành khai thác tại khu vực trên để phục vụ thi công công trình tuyến đường thay thế đường Trần Phú, Tam Quan. Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường

đã có văn bản số 768/STNMT-TNKS ngày 04/4/2022 báo cáo và đề xuất UBND tỉnh có văn bản số 1977/UBND-KT ngày 15/4/2022 chỉ đạo UBND thị xã Hoài Nhơn tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm việc Công ty TNHH Bá Sanh Đường khai thác đất khi chưa được cấp phép khai thác khoáng sản; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các nghĩa vụ tài chính phải nộp đối với nhà nước phát sinh liên quan đến việc khai thác đất nêu trên, truy thu theo quy định.

Ngày 07/11/2022, UBND thị xã Hoài Nhơn có Báo cáo số 365/BC-UBND xác định Công ty TNHH Bá Sanh Đường đã khai thác đất với khối lượng 238.000m³ để phục vụ xây dựng công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam Quan. Công ty đã thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Văn bản số 3236/STNMT-TNKS ngày 14/11/2022 báo cáo UBND tỉnh đề nghị UBND thị xã Hoài Nhơn yêu cầu Công ty TNHH Bá Sanh Đường thực hiện các biện pháp cải tạo phục hồi môi trường đối với khu vực đã khai thác, truy thu các nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định và lập hồ sơ cấp phép khai thác theo quy định. UBND tỉnh đã có văn bản số 7175/UBND-KT ngày 28/11/2022 thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đến nay, Công ty đã dừng hoạt động khai thác tại Cụm Công nghiệp Hoài Tân và phường Hoài Thanh Tây. UBND tỉnh giao UBND thị xã Hoài Nhơn yêu cầu Công ty TNHH Bá Sanh Đường thực hiện các biện pháp san gạt, cải tạo phục hồi môi trường đối với khu vực đã khai thác.

Câu số 22. Cử tri huyện Hoài Ân, thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng các vấn đề liên quan đến xử lý rác thải như sau:

22.1. Quan tâm xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung để thuận tiện trong việc thu gom và xử lý rác thải của người dân.

Trả lời:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8384/UBND-KT về địa điểm quy hoạch, xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn cho khu vực phía Bắc tỉnh. Theo đó, giao UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương lập đề xuất dự án, làm cơ sở kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác theo công nghệ tiên tiến, đảm bảo môi trường theo quy định.

Ngày 15/02/2023, UBND thị xã Hoài Nhơn đã có Tờ trình số 44/TTr-UBND về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Hoài Nhơn, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Hoài Nhơn (Dự án phục vụ xử lý rác thải cho vùng Phía Bắc, trong đó có huyện Hoài Ân).

UBND tỉnh giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư, cũng như kiểm tra, rà soát và tham gia ý kiến thẩm định dự án.

22.2. Chỉ đạo Ban quản lý kênh Văn Phong có giải pháp hạn chế rác thải trên tuyến kênh Văn Phong thuộc khu vực Phú Thành, phường Nhơn Thành. Hiện nay, phường Nhơn Thành là điểm cuối sử dụng nước kênh Văn Phong để sản xuất nông nghiệp, nhưng rác thải trôi từ tuyến trên về quá nhiều, gây ô nhiễm môi trường trên các tuyến mương ở địa phương.

Trả lời:

Kênh tưới Văn Phong có chiều dài tuyến kênh chính 34km, bắt nguồn từ Đập dâng Văn Phong, huyện Tây Sơn, chảy qua địa phận các huyện Tây Sơn, Phù Cát và thị xã An Nhơn, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Trước đây, cử tri phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn kiến nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1285/STNMT-CCBVMT ngày 26/5/2020 đề nghị UBND thị xã An Nhơn tổ chức kiểm tra, thu gom rác thải trên tuyến kênh. Trên cơ sở đó, UBND thị xã An Nhơn đã chỉ đạo UBND phường Nhơn Thành tiến hành thu gom rác ứ đọng trên tuyến kênh.

Vừa qua, tình trạng này tiếp tục xảy ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 510/STNMT-CCBVMT ngày 01/3/2023 đề nghị Công ty TNHH Khai thác các công trình thủy lợi Bình Định kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác vào tuyến kênh tưới Văn Phong và thực hiện việc thu gom rác thải trong kênh để hạn chế tình trạng ứ đọng rác gây ô nhiễm môi trường.

Để giải quyết tình trạng vứt rác bừa bãi trên toàn tuyến kênh, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện: Tây Sơn, Phù Cát và thị xã An Nhơn tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân không, vứt rác bừa bãi vào kênh tưới Văn Phong; đồng thời, phối hợp với cơ quan quản lý kênh Văn Phong thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

22.3. Kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường của hệ thống rãnh mương thoát nước hai bên lề đường ĐT640 đoạn qua địa bàn xã Phước Nghĩa do tình quản lý đã được đầu tư nâng cấp và mở rộng, tuy nhiên hệ thống thoát nước hiện nay bị ngập úng, tắc nghẽn không thoát được gây nên tình trạng hôi thối ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Hệ thống mương thoát nước hai bên lề tuyến đường ĐT 640 đoạn qua địa phận xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước được Sở Giao thông vận tải đầu tư và hoàn thành trong năm 2020 và giao Ban Quản lý Bảo trì đường bộ quản lý. Sau khi tiếp nhận phản ánh của cử tri xã Phước Nghĩa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 517/STNMT-CCBVMT ngày 02/3/2023 gửi UBND huyện Tuy Phước đề nghị địa phương chỉ đạo đơn vị quản lý hệ thống thoát nước của tuyến đường ĐT640 khẩn trương tiến hành nạo vét, thu gom chất thải.

Ngày 07/3/2023, UBND xã Phước Nghĩa đã tổ chức kiểm tra thực tế và có Báo cáo số 16/BC-UBND; theo đó, UBND xã Phước Nghĩa ghi nhận khu vực đường ĐT 640 đoạn từ Km 04 + 100 đến Km 04+383 có một số đoạn có tình trạng cát, đất tràn xuống mương thoát nước. Để đảm bảo việc thoát nước trên tuyến

đường, UBND xã Phước Nghĩa đã yêu cầu Hạt quản lý ĐT 640 tiến hành nạo vét lượng cát, đất trong mương thoát nước. Đến nay, Hạt quản lý ĐT 640 đã tiến hành nạo vét, giải quyết tình trạng ngập úng.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước chủ động kiểm tra, xử lý môi trường trên địa bàn quản lý và vận động người dân không tập kết, vứt rác bừa bãi vào tuyến mương thoát nước của tuyến đường ĐT 640; đồng thời, phối hợp với đơn vị quản lý tuyến mương thoát nước thường xuyên kiểm tra và khơi thông dòng chảy.

22.4. Kiểm tra, xử lý dứt điểm việc Cơ sở kinh doanh C.E.O ZONE (đường Nguyễn Tất Thành) hoạt động quá giờ quy định gây mất an ninh trật tự, tiếng ồn vượt mức cho phép, xả khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh.

Trả lời:

Cơ sở kinh doanh C.E.O Zone được UBND thành phố Quy Nhơn cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể số: 35A8018014 cho ông Hồ Tiến Đạt (SN: 18/3/1994; nơi cư trú: tổ 21, KV4, P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), trong đó đăng ký lần đầu vào ngày 15/8/2019, đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 09/01/2023; địa điểm kinh doanh: Lô SR 16-17 Trung tâm Thương mại Quy Nhơn, số 07 đường Nguyễn Tất Thành, P.Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn; ngành nghề kinh doanh: dịch vụ ăn uống và giải trí, sau đó chuyển sang loại hình kinh doanh ăn uống có nhạc từ khoảng 19h đến 24h hàng ngày.

- Đối với nội dung hoạt động quá giờ quy định gây mất ANTT, tiếng ồn vượt quá mức cho phép: Ngày 06/01/2023, Đoàn Kiểm tra liên ngành thành phố đã phối hợp với Trung tâm quan trắc tỉnh kiểm tra, đo tiếng ồn âm thanh tại cơ sở kinh doanh C.E.O Zone, kết quả âm thanh nằm trong mức cho phép theo quy định. Sau đó, tiếp tục đo lần 2 nhưng âm thanh vẫn nằm trong mức cho phép theo quy định. Đoàn công tác đã đề nghị cơ sở kinh doanh phải có biện pháp giảm âm thanh, nhất là từ sau 22h và giảm hẳn sau 24h. Đến ngày 07/3/2023, Đoàn Kiểm tra liên ngành do Phòng Tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với UBND phường Lý Thường Kiệt và các đơn vị chức năng có liên quan tiếp tục kiểm tra đột xuất và đo đặc tiếng ồn tại quán, hiện đang chờ cơ quan chức năng trả lời kết quả quan trắc để củng cố hồ xử lý theo quy định (nếu vi phạm). Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình, chưa phát hiện cơ sở kinh doanh trên hoạt động quá giờ, có biểu hiện gây mất ANTT.

- Đối với nội dung xả khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường: Công an tỉnh chưa rõ nội dung xả khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường mà cử tri nêu trên cụ thể là gì (có thể là khói trắng phát ra từ dụng cụ hút thuốc lá điện tử?), nên chưa đủ căn cứ để đưa ra câu trả lời chính xác, cụ thể.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định.

3. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư

Câu số 23. Cử tri thành phố Quy Nhơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm sớm giải quyết trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án sau:

23.1. Sớm giải quyết dứt điểm việc tái định cư cho 9 hộ dân thuộc tuyến đường Ngô Gia Tự để bà con ổn định cuộc sống, vì hiện nay các gian nhà đã xuống cấp gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trả lời:

Theo hồ sơ, từ năm 1989 đến năm 1990, một số hộ dân là cán bộ, nhân viên của Tổng công ty XNK tỉnh Nghĩa Bình làm nhà phía ngoài hàng rào Trạm kho Ngoại Thương của Tổng công ty XNK tỉnh Nghĩa Bình thuộc phường Quang Trung (cũ). Ngày 04/10/2001, UBND thành phố Quy Nhơn có Quyết định số 3415/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế lộ giới đường Ngô Gia Tự. Và sau đó, các hộ dân có xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1607/UBND-NĐ ngày 12/6/2006 giao UBND thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm xem xét giải quyết quyền sử dụng đất của các hộ gia đình này theo đúng quy định pháp luật về đất đai. Thực hiện Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc giải quyết các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, lấn chiếm đất đai, UBND Phường Nguyễn Văn Cừ gửi văn bản số 98/BC-UBND ngày 15/12/2013, đề xuất UBND thành phố Quy Nhơn xem xét giải quyết di dời các hộ này vào khu tái định cư chung của thành phố. Nhưng do nguồn gốc sử dụng đất của các hộ này không rõ ràng, việc lưu giữ hồ sơ vi phạm đất đai của các hộ không đảm bảo, nên UBND thành phố Quy Nhơn chưa xem xét giải quyết.

Sau đó, căn cứ phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu vực Trung đoàn Vận tải E655 tại Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 29/5/2015, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện GPMB đối với 09 hộ. Trong thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với chính quyền địa phương rà soát hồ sơ, quy định pháp luật để báo cáo UBND tỉnh, nhưng do gặp nhiều vướng mắc về hồ sơ và xác nhận nguồn gốc đất đai do UBND Phường không rõ ràng, nên việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa triển khai được.

Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã báo cáo nhiều lần tại các cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì, có sự tham gia của các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương. Vì hồ sơ pháp lý và quá trình sử dụng đất của các hộ còn nhiều nội dung chưa rõ ràng, nên ngày 01/3/2022, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, tổng hợp xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 30/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1718/STNMT-TTPTQĐ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn việc bồi thường đất ở cho 09 hộ dân. Đến ngày 09/9/2022, Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến phúc đáp tại Văn bản số 2277/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ, trong đó đề nghị địa phương căn cứ quá trình sử dụng đất, hồ sơ liên quan và căn cứ quy định pháp luật về đất đai, xác định đất đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận làm căn cứ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương làm rõ các nội dung theo ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai, vì đây là một trong những trường hợp vướng mắc, tồn tại từ lâu, rất khó giải quyết nên cần có thời gian kiểm tra phối hợp các cơ quan, địa phương để làm chặt chẽ, tuân thủ theo quy định pháp luật không để xảy ra sai sót.

Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương thực hiện thu thập hồ sơ, kiểm tra, xác minh theo ý kiến hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai tại Văn bản số 2277/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 09/9/2022 để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định. Đây là vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm, do đó, UBND tỉnh cần có thời gian nghiên cứu, giải quyết để đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

23.2. Hỗ trợ sản xuất vụ Đông Xuân cho khoảng 40 hộ dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi Dự án khu dân cư khu vực 7, 8 phường Nhơn Phú.

Trả lời:

Nội dung cử tri đề nghị, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5558/UBND-TH ngày 26/9/2022 giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, đề xuất mức hỗ trợ, tổng số kinh phí và nguồn kinh phí hỗ trợ diện tích lúa không gieo sạ vụ Đông xuân năm 2021 - 2022 của một số hộ dân tại khu vực 7 - 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

Ngày 02/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 522/STNMT-CCQLĐĐ gửi Sở Tài chính có ý kiến, báo cáo UBND tỉnh giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri. Ngày 08/3/2023, Sở Tài chính có Công văn số 649/STC-QLGCS trả lời nội dung như sau:

Theo kiến nghị của cử tri phường Nhơn Phú đề nghị hỗ trợ sản xuất vụ Đông Xuân cho khoảng 40 hộ dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi Dự án khu dân cư khu vực 7, 8 phường Nhơn Phú. Qua rà soát hồ sơ, Sở Tài chính xét thấy 40 hộ dân sản xuất nông nghiệp nêu trên tại khu vực 7 - 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn bị ảnh hưởng GPMB khi thực hiện Dự án Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, thành phố Quy Nhơn.

Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5558/UBND-TH ngày 26/9/2022 về việc hỗ trợ diện tích lúa không gieo sạ vụ Đông Xuân năm 2021-2022 của một số hộ dân tại khu vực 7 - 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; trong đó: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, đề xuất mức hỗ trợ, tổng số kinh phí và nguồn kinh phí hỗ trợ cho 40 hộ dân tại khu vực 7 - 8 do bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

23.3. Xem xét điều chỉnh nâng giá bồi thường đất nông - lâm nghiệp, vật kiến trúc, hoa màu trên đất đối với các hộ bị ảnh hưởng dọc tuyến Quốc lộ 1A để đảm bảo đời sống cho nhân dân sau khi thực hiện công tác giải tỏa, di dời.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị do UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện công tác bồi thường, GPMB. UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn thông tin kết quả thực hiện đề cử tri được biết.

23.4. Phân công cơ quan thẩm quyền tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân khu phố 8 để làm rõ một số vấn đề nhân dân đang rất bức xúc liên quan đến thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua phường Bùi Thị Xuân.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bồi thường, GPMB đường cao tốc đoạn đi qua địa bàn thành phố Quy Nhơn do UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện công tác bồi thường GPMB. Thời gian tới, UBND tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời giao trách nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức đối thoại với công dân.

V. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI

Câu số 24. Cử tri phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn phản ánh: Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, giá vé xe từ phường Hoài Hương vào thành phố Quy Nhơn chỉ có 60.000đ/người/lượt. Khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ buộc phải giảm 50% công suất. Các chủ xe thu 100.000đ/người/lượt, có lúc thu 120.000đ/người/lượt. Tuy nhiên hiện nay, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, xe chờ đủ hoặc có khi vượt số ghế, giá xăng dầu hạ, nhưng các chủ xe vẫn thu 100.000đ/người/lượt là bất hợp lý. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và kiểm soát giá cho phù hợp.

Trả lời:

Tuyến xe khách nội tỉnh Bồng Sơn - Quy Nhơn (xuất phát từ bến xe Bồng Sơn đi bến xe Quy Nhơn và ngược lại). Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định Bồng Sơn - Quy Nhơn đã thực hiện việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định (có niêm yết giá vé tại các bến xe). Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, Sở GTVT đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực vận tải hành khách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế, đồng thời trong giai đoạn này không có chủ trương tăng giá cước vận tải tuyến xe khách cố định nói chung và tuyến Bồng Sơn - Quy Nhơn nói riêng. Vấn đề cử tri phản ánh các nhà xe thu giá cước cao hơn giá cước đã niêm yết, UBND tỉnh giao Sở GTVT phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định.

Câu số 25. Cử tri xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm mở tuyến xe buýt từ xã Nhơn Hội đến nội thành Quy Nhơn để tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn xã được sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, nhất là đối với người già, trẻ em và người khuyết tật.

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT đã phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố Quy Nhơn, Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn và UBND xã Nhơn Hội kiểm tra thực tế hiện trường về hạ tầng và khảo sát nhu cầu đi lại bằng xe buýt của nhân dân xã Nhơn Hội đến nội thành thành phố Quy Nhơn và ngược lại; theo đó, dự kiến sẽ báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt T22 (Quy Nhơn – Nhơn Lý) theo hướng đi qua đoạn tuyến ĐT.639 cũ (đã bàn giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý) để vận chuyển người dân từ xã Nhơn Hội đến nội thành Quy Nhơn như sau: Cảng Thị Nại - Trần Hưng Đạo - Chợ Lớn - Trần Cao Vân - Nguyễn Huệ - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh - Siêu thị - Lý Thường Kiệt - Trần Hưng Đạo - Ngã 3 Đống Đa – Võ Nguyên Giáp – đường ĐT.639 cũ - đường nối từ đường ĐT.639 cũ đến Khu FLC (Nhơn Lý) – trung tâm xã Nhơn Lý và ngược lại; đồng thời, dự kiến bổ sung thêm 01 xe buýt B55 (loại 55 chỗ) trên tuyến để phục vụ nhu cầu đi lại người dân từ xã Nhơn Hội đến nội thành Quy Nhơn. Hiện Sở GTVT phối hợp với Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn tổ chức hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt T22 (Quy Nhơn – Nhơn Lý) theo hướng tuyến nêu trên.

Câu số 26. Cử tri thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với các đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 1A kiểm tra, sửa chữa các tuyến đường sau:

26.1. Kiến nghị Cục quản lý đường bộ 3 sửa chữa đoạn đường Quốc lộ 1A (đoạn qua tổ 6, tổ 7, khu phố 7, phường Bùi Thị Xuân) vì bị xói lở, tạo nhiều ổ gà sau những trận mưa lớn gây mất an toàn giao thông để nhân dân đi lại được đảm bảo an toàn;

26.2. Đề nghị đơn vị đầu tư BOT sớm khắc phục Công thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 1A (đoạn từ nhà nghỉ Tư Út đến Nghĩa Trang liệt sỹ phường Nhơn Thành) làm đoạn đường này bị ngập úng, nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi có mưa.

26.3. Đề nghị kiểm tra, khắc phục tình trạng hệ thống mương thoát nước (rãnh thoát nước) sâu dưới 01m nhưng không có nắp đậy của đoạn phía Đông của tuyến đường Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Diên Khánh đến Nhà Văn hóa khu phố Diên Khánh) nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

26.4. Đề nghị Công ty cổ phần BOT Bắc Bình Định thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, khắc phục kịp thời các nắp cống, mương thoát nước bị bể (vừa qua, có khắc phục nhưng chậm) và có giải pháp khơi thông hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 1A, vì hiện nay, lòng mương bị cát, đất, đá của các nắp cống bị bể bồi lấp, gây ách tắc dòng chảy, nước không thoát được, tràn vào nhà dân, khu dân cư. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, trả lời.

Trả lời:

Vấn đề cử tri thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn và thành phố Quy Nhơn kiến nghị (từ mục 26.1 đến 26.4) liên quan các bất cập và tồn tại trên tuyến QL.1 do Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ III quản lý, UBND tỉnh đã đề nghị Cục

Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ III, Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định xem xét quan tâm phối hợp kiểm tra giải quyết theo thẩm quyền.

Câu số 27. Cử tri phường Hoài Đức thị xã Hoài Nhơn kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với ngành Đường sắt kiểm tra, tháo dỡ dỡ để khơi thông dòng chảy của hệ thống cống cũ lắp đặt dưới lòng suối Bình Chương do thi công đường cầu sắt đã làm cản trở dòng chảy, gây ngập úng khu dân cư và đồng ruộng thuộc các khu phố Văn Cang, Lại Khánh Nam, Lại Đức.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường và có văn bản đề nghị Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng 02 tường chắn để bảo vệ mô cầu đường sắt, sau đó thực hiện việc tháo dỡ hệ thống cống cũ nhằm tránh ngập úng khu dân cư và đồng ruộng khu vực khu phố Văn Cang, Lại Khánh Nam, Lại Đức khi vào mùa lũ.

Câu số 28. Cử tri thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Phù Cát kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường sau:

28.1. Cải tạo, bê tông hoặc thảm nhựa tuyến đường Đèo Sơn (đoạn từ kho vật tư Bưu điện đến cổng vào Dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa) vì tuyến đường này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Trả lời:

Tuyến đường do UBND thành phố Quy Nhơn được phân cấp quản lý, bảo trì theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh. Giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, thời gian tới, UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ động kiểm tra giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định và thông tin kết quả thực hiện để cử tri được biết.

28.2. Sửa chữa đoạn đường ngã tư (đường đi An Lão) bị hư hỏng, xuống cấp, dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Trả lời:

Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 kiểm tra giải quyết, theo đó, đã yêu cầu các đơn vị quản lý tuyến (QL.1, ĐT.629) tiến hành nạo vét, khơi thông rãnh trong phạm vi do đơn vị quản lý để đảm bảo thoát nước, khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ. Đồng thời giao Sở GTVT yêu cầu đơn vị quản lý tuyến ĐT.629 có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và kịp thời nạo vét, khơi thông rãnh và khắc phục ngay các hư hỏng mặt đường phát sinh để đảm bảo giao thông trên tuyến ĐT.629 luôn được thông suốt, thuận lợi. Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác duy tu sửa chữa tuyến ĐT.629 đảm bảo giao thông trên

tuyến được thông suốt, êm thuận và tăng cường công tác nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước để đảm bảo thoát nước trên tuyến theo quy định.

28.3. Chỉ đạo đơn vị thi công thường xuyên sửa chữa, duy tu tuyến đường Nguyễn Thái Học đang sử dụng làm đường công vụ phục vụ xây dựng đường kết nối ĐT638 - ĐT639, đường nội đồng từ cầu Muong Cát - Lò ngói khu phố Trường An 1, phường Hoài Thanh vì bị hư hỏng nặng.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị thuộc dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, đang triển khai xây dựng. Trước đây, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã phối hợp chính quyền địa phương và nhà thầu thi công mượn tuyến đường Nguyễn Thái Học để vận chuyển vật liệu vào thi công xây dựng trình, trong quá trình vận chuyển vật liệu nhà thầu thường xuyên duy tu sửa chữa để đảm bảo êm thuận cho người dân đi lại. Đồng thời cam kết khắc phục hoàn trả đảm bảo yêu cầu sau khi công trình kết thúc công tác vận chuyển vật liệu. Theo nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo nhà thầu tiến hành khắc phục đảm bảo yêu cầu.

28.4. Xem xét nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 640 (đoạn từ cầu Đội Thông thuộc xã Phước Sơn đến giáp xã Phước Thắng), vì hiện nay mặt đường hẹp, lượng xe tham gia giao thông nhiều nên không đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến ĐT.640, từ Km12+120 – Km14+300 (đoạn từ cầu Đội Thông thuộc xã Phước Sơn đến giáp xã Phước Thắng). Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.640 từ 3,5m lên (5,5-14,0)m được (19,3/19,3)Km đường (tỷ lệ 100%) cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến. Theo số liệu báo cáo của đơn vị quản lý đường thì hiện nay tuyến đường ĐT.640 vẫn cơ bản phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến. Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục yêu cầu đơn vị quản lý tuyến tăng cường công tác duy tu sửa chữa tuyến ĐT.640 đảm bảo giao thông trên tuyến luôn được thông suốt, êm thuận và tăng cường công tác nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước để đảm bảo thoát nước trên tuyến theo quy định.

28.5. Quan tâm đầu tư kinh phí để mở rộng và nâng cấp đường QL19C đoạn đi qua thị trấn Vân Canh chiều dài khoảng 4 km.

Trả lời:

Trong năm 2022, Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam đã quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư sửa chữa, mở rộng tuyến đường QL.19C, gồm: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT tại các đoạn Km27+100 – Km29+062; Km34+950 – Km35+537, Quốc lộ 19C, tỉnh Bình Định với tổng mức đầu tư 4,1 tỷ đồng; Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT tại các đoạn Km6+093 - Km7+100; Km11+370 - Km12+800; Km21+500 - Km21+800; Km24+500 - Km25+270, Quốc lộ 19C, tỉnh Bình Định với tổng mức đầu tư 9,3 tỷ đồng (đã thi

công hoàn thành trong năm 2022). Đồng thời, trong năm 2022 – 2023, UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp cường mặt đường tuyến QL.19C, đoạn từ Diêu Trì - Mục Thịnh với tổng mức đầu tư 144,9 tỷ đồng, trong đó có đoạn Km25+300 – Km27+100 (qua địa bàn thị trấn Vân Canh), hiện công trình đang được triển khai thi công tại hiện trường, dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành trong quý III/2023. Mặt khác, tại Văn bản số 1420/UBND-KT ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thủ tục đầu tư, công tác bồi thường GPMB Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 19C, đoạn Km27+100 - Km29+100 (Trung tâm thị trấn Vân Canh); theo đó, UBND tỉnh đã có chủ trương giao UBND huyện Vân Canh triển khai thực hiện việc cắm mốc lộ giới và lập hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; đăng ký ứng vốn ngân sách tỉnh chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng quy định và giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tiến hành lập thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Khi các dự án nêu trên được tổ chức thi công hoàn thành sẽ giải quyết được vấn đề cử tri kiến nghị. Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở GTVT yêu cầu đơn vị quản lý tuyến tăng cường công tác duy tu sửa chữa tuyến QL.19C đảm bảo giao thông trên tuyến luôn được thông suốt, êm thuận.

28.6. Sớm đầu tư xây dựng lại tuyến đường ven hồ Định Bình (đoạn từ hồ Định Bình đến xã Vĩnh Sơn) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, điều chỉnh thời gian xây dựng đến năm 2026 (Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số). Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường này đã bị hư hỏng nặng, xuống cấp rất nghiêm trọng gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan hạng mục công trình Đường giao thông từ hồ Định Bình đến trung tâm xã Vĩnh Sơn thuộc Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông của dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định do Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện tại, Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án, dự kiến công trình sẽ được triển khai thi công trong tháng 3/2023.

28.7. Đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT.634 (đoạn Nghĩa trang liệt sĩ đến khu vực Tinh đội) vì tuyến đường này hiện đang xuống cấp, hư hỏng nặng, đi lại khó khăn.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan tuyến đường nhánh từ đường ĐT.634 tại lý trình Km15+100 (bên trái tuyến) vào khu hậu cứ Tinh đội trên địa bàn xã Cát Sơn, huyện Phù Cát do UBND huyện Phù Cát được phân cấp quản lý, bảo trì theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát chủ động kiểm tra, cân đối từ nguồn

ngân sách của địa phương và lồng ghép với các dự án, nguồn vốn hợp pháp khác hoặc nghiên cứu cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh để tổ chức lập dự án đầu tư theo đúng quy định. Trường hợp, nguồn kinh phí đầu tư vượt khả năng cân đối của địa phương thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh để xem xét hỗ trợ theo đúng quy định.

Câu số 29. Cử tri huyện Tuy Phước, huyện Phù Mỹ, thị xã An Nhơn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện khảo sát, xử lý, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo, tín hiệu an toàn giao thông trên các tuyến đường sau:

29.1. Lắp đặt hộ lan bảo vệ an toàn giao thông (hiện còn khoảng 13-15m) tại ngã 3 giao lộ Quốc lộ 19 mới (tại thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc) tránh tình trạng người dân lấn chiếm xây dựng, gây mất an toàn giao thông tại điểm giao lộ trên. Nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường và đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 17/BATGT-VP ngày 16/01/2023; UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung như sau:

- Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý, xử phạt vi phạm trật tự ATGT đối với các trường hợp đậu đỗ xe không đúng quy định, nhất là tại khu vực nút giao Quốc lộ 19 mới và Quốc lộ 19 cũ.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý Bảo trì đường bộ và Công ty CP Giao thông Thủy Bộ Bình Định (đơn vị được giao quản lý tuyến) phối hợp với Ban QLDA GT tỉnh và địa phương tiến hành khôi phục lại toàn bộ tường hộ lan do người dân tự ý tháo dỡ nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến.

- UBND huyện Tuy Phước:

+ Phối hợp với các ngành của tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ tài sản Nhà nước và đảm bảo ATGT trên tuyến. Xử lý triệt để đối với các trường hợp xây dựng các công trình trái phép, lấn chiếm hành lan an toàn giao thông đường bộ. Báo cáo UBND tỉnh trước Quý I/2023 đối với trường hợp “Ông Trần Xuân Phước đã tự ý chiếm 359,8m² đất do Nhà nước quản lý để xây dựng các công trình vật kiến trúc trái phép, tự ý đổ đất nâng nền, đổ bê tông xi măng làm sân, tạo lối đi để kinh doanh, hành nghề vá mâm lốp ô tô....”.

+ Chỉ đạo UBND xã Phước Lộc:

. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, có biện pháp xử lý theo quy định và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các trường hợp người dân tự ý tháo dỡ tường hộ lan, phá hoại tài sản Nhà nước, gây mất trật tự ATGT trên tuyến.

. Tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân có liên quan không được vi phạm.

29.2. Lắp đặt đầu nối điện chiếu sáng toàn tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Mỹ Châu (dài khoảng 1 km, tại lý trình km 1156 + 300m đến km1156 + 800m (bên phải) và km1156 + 400m đến km1156 + 800m (bên trái)), vì đoạn đường này hiện chưa lắp đặt điện chiếu sáng và có một dải phân cách nên thường hay xảy ra tai nạn giao thông vào ban đêm.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tại hiện trường. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh xem xét có kế hoạch đề xuất lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các khu vực Km1156+300 - Km1156+800 (bên phải) và Km1156+400 - Km1156+800m (bên trái) QL.1, huyện Phù Mỹ nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

29.3. Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường Đô Đốc Bảo với tuyến tránh Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Đập Đá, thị xã An Nhơn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tại hiện trường. UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh xem xét phối hợp Khu Quản lý đường bộ III bổ sung lắp đặt đèn chớp vàng cảnh báo giao thông tại khu vực Km1204+423 QL.1 (đường tránh An Nhơn), ngã tư đường Đô Đốc bảo và QL.1, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.

29.4. Xử lý 02 đoạn thanh chắn tại ngã ba đường Trương Văn Đa giáp nối với đường khu kinh tế nối dài, vì 02 mang thanh chắn này dài ra hơn 1 mét giáp với đường Trương Văn Đa, dễ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông .

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến các vị trí nút giao hiện trạng trên tuyến đường trục khu kinh tế nối dài (đang trong thời gian bảo hành công trình) tại các lý trình Km16+880 (T) và Km17+170 (T) thuộc địa bàn phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn. Các vị trí nút giao này đang được chủ đầu tư dự án nút giao (UBND thị xã An Nhơn) tổ chức triển khai thi công cải tạo, mở rộng nút giao tại hiện trường nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép thi công theo quy định và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông tại các vị trí này. Thời gian tới, UBND tỉnh giao UBND thị xã An Nhơn khẩn trương tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục về chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công gửi Sở GTVT để xem xét chấp thuận và cấp phép thi công theo các quy định tại Điều 26, Điều 27 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT.

Câu số 30. Cử tri phường Trần Quang Diệu thành phố Quy Nhơn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường phía Tây tỉnh kết nối với đường Trần Quốc Hoàn trên địa bàn phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, vì hiện nay bề mặt tuyến đường này bị xuống cấp, hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị thuộc dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787. Hiện nay, đoạn Trần Quốc Hoàn nối dài đến ĐT.638 đã thi công cơ bản hoàn thiện các hạng mục nền đường, công trình thoát nước, hệ thống nước thải, nước sạch và đang chuẩn bị triển khai thảm bê tông nhựa hoàn trả mặt đường; tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết mưa kéo dài nên việc thi công của nhà thầu gặp nhiều khó khăn, kế hoạch triển khai bị chậm so với yêu cầu tiến độ đề ra. Vì vậy, trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Ban QLDA giao thông tỉnh khẩn trương chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công thảm bê tông nhựa hoàn thiện tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, cũng như phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực, hoàn thành toàn bộ tuyến đường trong tháng 4/2023.

Câu số 31. Cử tri các huyện Hoài Ân, Vân Canh và Phù Cát kiến nghị UBND tỉnh quan tâm có kế hoạch đầu tư, xây dựng các tuyến cầu, đường sau:

31.1. Quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu suối Tem đến làng Kon Trú - Vĩnh Thạnh .

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị (mục 1.1 và mục 1.2.1) liên quan đến tuyến đường từ cầu suối Tem (xã Bok Tới, huyện Hoài Ân) đến giáp làng Kon Trú (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh) và cầu Đại Định do UBND huyện Hoài Ân được phân cấp quản lý theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh. Thời gian tới, UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Ân chủ động kiểm tra, cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương và lồng ghép với các dự án, nguồn vốn hợp pháp khác hoặc nghiên cứu cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh để tổ chức lập dự án đầu tư theo đúng quy định. Trường hợp, nguồn kinh phí đầu tư vượt khả năng cân đối của địa phương thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh để xem xét hỗ trợ theo đúng quy định.

31.2. Xây dựng cầu Đại Định và mở rộng một số đoạn của thuộc tuyến đường ĐT.629 (đoạn qua xã Ân Mỹ) đảm bảo thuận tiện và an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đoạn tuyến ĐT.629, từ Km8 – Km8+450 trên địa bàn xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân. Trong năm 2022 – 2023, UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng công trình Xử lý tồn tại về hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh theo kiến nghị của cử tri và địa phương năm 2022, với tổng kinh phí khoảng 14,7 tỷ đồng; trong đó, có thi công mở rộng, cải tạo nền, mặt đường; xây dựng rãnh thoát nước và hệ thống ATGT đoạn Km8 - Km8+452 tuyến ĐT.629 (đoạn tuyến cử tri phản ánh). Hiện công trình đang được tổ chức thi công tại hiện trường, dự kiến sẽ hoàn thành trong cuối tháng 3/2023. Khi công trình hoàn thành sẽ cơ bản giải quyết được vấn đề cử tri phản ánh. Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý

Bảo trì đường bộ yêu cầu đơn vị quản lý tuyến tăng cường công tác duy tu sửa chữa tuyến ĐT.629 đảm bảo giao thông trên tuyến luôn được thông suốt, êm thuận.

31.3. Đầu tư kinh phí để làm đường vào làng Canh Tiến, xã Canh Liên nhằm tạo điều kiện cho bà con nhân dân được đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao lưu, buôn bán, học tập thuận tiện,... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến tuyến đường do UBND huyện Vân Canh được phân cấp quản lý, bảo trì theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh. UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh chủ động kiểm tra, cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương và lồng ghép với các dự án, nguồn vốn hợp pháp khác hoặc nghiên cứu cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh để tổ chức lập dự án đầu tư theo đúng quy định. Trường hợp, nguồn kinh phí đầu tư vượt khả năng cân đối của địa phương thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh để xem xét hỗ trợ theo đúng quy định.

Câu số 32. Cử tri thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết việc hoàn trả môi trường, bồi thường thiệt hại cho người dân khi thi công các tuyến đường sau:

32.1. Giải quyết bồi thường thiệt hại cho các hộ dân có nhà bị nứt do ảnh hưởng thi công Dự án mở rộng tuyến đường ĐT.639 (đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh); giải quyết việc thi công làm nhiều cây xanh (đoạn qua Bàu Hồ) bị chết; vỉa hè khu tái định cư lát gạch block nhiều chỗ bị vênh, sụp lún, bể, nứt.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri thuộc dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, tuyến đường đi qua khu vực dân cư hai bên. Trong quá trình thi công có ảnh hưởng nứt tường nhà của một số hộ dân thuộc phường Hoài Hương, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã yêu cầu Đơn vị Bảo hiểm công trình phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra giám định, tính toán mức độ thiệt hại để hỗ trợ cho các hộ dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và số lượng hộ dân kiến nghị nhiều đợt kéo dài đồng thời hồ sơ của các hộ dân cung cấp chưa đầy đủ phải bổ sung nhiều lần nên làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công tác giám định mức độ thiệt hại. Hiện nay Đơn vị bảo hiểm đã thực hiện xong công tác giám định thiệt hại, Ban QLDA Giao thông tỉnh đang yêu cầu Đơn vị Bảo hiểm công trình chuyển kinh phí hỗ trợ thiệt hại để Ban tiến hành chi trả cho các hộ dân, dự kiến hoàn thành trong tháng 04/2023.

Đối với hạng mục cây xanh và gạch block trên vỉa hè (đoạn qua Bàu Hồ): Ngày 02/03/2023, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu thi công kiểm tra thực tế hiện trường. Qua kiểm tra thực tế, do

ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài một số vị trí vỉa hè bị xói làm sụp tấm lát gạch block và một số cây xanh bị nghiêng ngã. UBND tỉnh giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo nhà thầu triển khai khắc phục, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2023.

32.2. Yêu cầu các Công ty đang thi công xây dựng các tuyến đường: Tuyến đường kết nối ĐT368 và ĐT639, đường cao tốc Bắc - Nam...phải nạo vét các tuyến mương tiêu, khôi phục các tuyến mương tưới để nhân dân thuận tiện sản xuất, giảm thiệt hại đối với các diện tích bị công trình chia cắt nhỏ lẻ; đồng thời, điều chỉnh xây dựng các miệng cống qua đường, tránh sa bồi thủy phá diện tích ruộng của người dân.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri thuộc dự án Tuyến đường kết nối từ đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đang thi công xây dựng. Ngày 02/3/2023, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã phối hợp với phòng Quản lý đô thị thị xã Hoài Nhơn, UBND phường Hoài Thanh Tây kiểm tra thực tế hiện trường, hiện tại không có tình trạng ngập úng xảy ra, tuy nhiên một vài khu vực ruộng cục bộ cần xây dựng đoạn cải mương để tiêu thoát nước vào mùa mưa. Ban QLDA Giao thông tỉnh sẽ tính toán, bổ sung vào dự án xây dựng.

Đối với nội dung điều chỉnh xây dựng các miệng cống qua đường, tránh sa bồi thủy phá diện tích ruộng của người dân: Trong mùa mưa lũ 2022 vừa qua, tại hạ lưu các cống thoát nước chưa xảy ra tình trạng sa bồi thủy phá (đã được Ban QLDA Giao thông tỉnh, phòng Quản lý đô thị thị xã Hoài Nhơn, UBND phường Hoài Thanh Tây kiểm tra thực tế hiện trường ngày 02/3/2023). Thời gian tới, UBND tỉnh giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tiếp tục theo dõi trong thời gian tới, trường hợp xảy ra sa bồi hạ lưu, tùy theo mức độ để có giải pháp xử lý phù hợp.

32.3. Yêu cầu đơn vị thi công Cầu Thiện Chánh và cầu Nghị Trân nạo vét đất đá dưới gầm và hai bên mố cầu vì hiện tại đã thi công xong nhưng không thực hiện nạo vét gây ứ đọng dòng chảy, ảnh hưởng đến lưu thông của tàu thuyền và thoát lũ trong mùa mưa.

Trả lời:

Trong quá trình thi công cầu Thiện Chánh, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu đào thanh thải toàn bộ mặt bằng thi công mố, trụ cầu để hoàn trả lại dòng chảy theo hiện trạng ban đầu. Theo kiến nghị của cử tri, ngày 02/3/2023, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã phối hợp với phòng Quản lý đô thị thị xã Hoài Nhơn, UBND phường Tam Quan Bắc kiểm tra hiện trường, các bên xác nhận thực tế nhà thầu đã đào thanh thải lòng sông thông thoáng, tuy nhiên để đảm bảo lưu thông cho tàu thuyền, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu khảo sát đo đạc và tiếp tục nạo vét, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2023.

32.4. Sớm trả lời, giải quyết việc đền bù cho một số hộ dân ở đoạn đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 19B) bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đường, do các xe lu khi thi công đường rung mạnh làm nứt tường các nhà dân trên tuyến đường Quốc lộ 19B từ ngã tư Gò Găng đến cổng sân bay Phù Cát.

Trả lời:

Qua kiểm tra xem xét, nội dung kiến nghị của cử tri thuộc dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), hiện nay đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trong quá trình tổ chức thi công, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA Giao thông tỉnh đã chủ động yêu cầu Đơn vị Bảo hiểm công trình tiến hành giám định đánh giá mức độ thiệt hại nứt nhà do thi công dự án gây ra để lập kinh phí hỗ trợ, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và số lượng hộ dân kiến nghị nhiều đợt kéo dài đồng thời hồ sơ của các hộ dân cung cấp chưa đầy đủ phải bổ sung nhiều lần nên làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công tác giám định mức độ thiệt hại. Hiện nay, Đơn vị bảo hiểm đã giám định và tổng hợp xong kinh phí thiệt hại, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã yêu cầu Đơn vị Bảo hiểm công trình chuyển kinh phí hỗ trợ để Ban tiến hành chi trả cho các hộ dân, dự kiến hoàn thành trong tháng 04/2023.

Câu 33. Cử tri xã Cát Chánh, huyện Phù Cát kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quan tâm làm đường dân sinh giữa 02 Nhà máy điện phong Phương Mai 1 và Phương Mai 3, vì đến nay hai nhà máy này đã vận hành hơn 2 năm nhưng không chừa đường dân sinh cho người dân đi ra biển.

Trả lời:

Theo Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 thì giữa 02 dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 và Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 có quy hoạch tuyến đường giao thông với lộ giới 24m. Hiện nay, UBND tỉnh giao các cơ quan có liên quan lập phương án thiết kế cầu Thị Nại 3, theo phương án đang đề xuất thì cầu Thị Nại 3 sẽ đầu nối vào tuyến đường ĐT639 và đầu nối vào Quốc lộ 19B thông qua tuyến đường giữa 02 dự án Phong điện như đã nêu trên. Thời gian tới, khi triển khai đầu tư xây dựng cầu Thị Nại 3, sẽ đầu tư tuyến đường giữa 02 dự án Phong điện để phục vụ lưu thông theo quy hoạch.

VI. LĨNH VỰC Y TẾ

Câu số 34. Cử tri phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư trang thiết bị lọc thận cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để phục vụ cho các bệnh nhân các huyện, thị xã khu vực phía Bắc tỉnh.

Trả lời:

Hiện nay, tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Định có khoa Nội thận lọc máu, thực hiện việc điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn bằng phương pháp chạy thận nhân tạo. Ngoài số bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định còn thu dung điều trị cho một số bệnh nhân các tỉnh lân cận như: Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk ..., tổng số khoảng 400 bệnh nhân chạy chu kỳ, bình quân 180 ca/ngày; hiện nay Bệnh viện có hơn 60 máy chạy thận nhân tạo. Khoa Nội thận lọc máu của BVĐK tỉnh là một trong những khoa có quy mô lớn tại khu vực Miền trung - Tây Nguyên. Năm 2023, với nguồn ngân sách được giao, Sở Y tế đã giao BVĐK tỉnh làm thủ tục đầu

tư mua sắm trang thiết bị, trong đó có 10 máy chạy thận nhân tạo và 01 máy rửa quả lọc thận để đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân.

Trong thời gian qua, Sở Y tế đã chỉ đạo BVĐKKV Bồng Sơn lập kế hoạch để triển khai thành lập Đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện để phục vụ nhu cầu bệnh nhân suy thận mạn tại thị xã Hoài Nhơn và một số địa phương lân cận.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y tế thì việc chạy thận nhân tạo có đòi hỏi rất cao về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, nhân lực, nguồn nước... để đảm bảo hiệu quả điều trị và an toàn tuyệt đối cho người bệnh chạy thận nhân tạo.

Đối chiếu với các quy định của Bộ Y tế thì hiện nay việc thành lập Đơn nguyên thận nhân tạo tại BVĐKKV Bồng Sơn còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu kể cả về nhân lực (bác sỹ chuyên khoa Nội thận, kỹ thuật viên, kỹ sư, điều dưỡng...), cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế...

Hiện tại, Sở Y tế đang chỉ đạo BVĐKKV Bồng Sơn lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, sau khi dự án BVĐKKV Bồng Sơn (phần mở rộng); hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại, Sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ hoàn thành đưa vào sử dụng (hiện nay đang triển khai đầu tư xây dựng), Sở Y tế sẽ chỉ đạo BVĐKKV Bồng Sơn xây dựng đề án triển khai thành lập Đơn nguyên thận nhân tạo để phục vụ điều trị bệnh nhân.

VII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Câu số 35. Cử tri huyện Hoài Ân, huyện Vĩnh Thạnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét đối với học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số:

35.1. Xem xét nâng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đối với con em đồng bào vào học trường Dân tộc nội trú tỉnh để các em có điều kiện đi học cao hơn nữa, vì hiện nay chỉ tiêu còn quá ít, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia học tập của các em.

Trả lời:

Trường PTĐTNT THPT Bình Định được thành lập với mục đích giáo dục, đào tạo cho con em các dân tộc thiểu số định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho các vùng này.

Căn cứ vào quy mô nhà trường và khả năng đáp ứng của các điều kiện tổ chức dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh (cơ sở vật chất, giáo viên...) Ủy ban nhân dân tỉnh đã quy định quy mô đào tạo hàng năm (cho 3 khối lớp 10, 11, 12) của Trường PTĐTNT THPT Bình Định là 350 học sinh.

Hàng năm, căn cứ vào số học sinh tốt nghiệp THPT ra trường, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phân bổ chỉ tiêu cho học sinh được tuyển vào lớp 10, đảm bảo cho tổng số học sinh toàn trường là 350 em.

Căn cứ vào số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm và số nhân khẩu dân tộc ít người trên toàn tỉnh (theo địa bàn từng huyện), Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào trường PTDTNT THPT Bình Định theo đúng tỉ lệ phân bổ nhân khẩu dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh. Bình quân hàng năm số học sinh học tại trường PTDTNT THPT Bình Định chiếm tỷ lệ khoảng 0,8% đến 0,9% so với số nhân khẩu dân tộc thiểu số.

Theo cơ sở dữ liệu ngành, năm học 2022-2023 cấp THPT tỉnh Bình Định có 350 học sinh người dân tộc thiểu số được học nội trú trên tổng số 1.380 học sinh người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 25,4%; cấp THCS có 720 học sinh người dân tộc thiểu số được học nội trú trên tổng số 3.081 học sinh người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 23,4%. Tỷ lệ này phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đối với con em người dân tộc thiểu số vào học trường PTDTNT THPT Bình Định dẫn đến việc không đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên theo quy định.

Hơn nữa, số học sinh dân tộc thiểu số còn lại không được tuyển vào trường PTDTNT THPT Bình Định đều được tuyển thẳng vào các trường PTDTNT huyện hoặc các trường THPT trên địa bàn nên vẫn đảm bảo cho việc tham gia học tập của các em.

35.2. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách cấp phát gạo cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học các trường nội trú, bán trú trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh kịp thời, theo từng tháng trong năm, không để cấp dồn 6 tháng đầu năm hoặc 6 tháng cuối năm như hiện nay nhằm tránh tình trạng gạo hư hỏng, không sử dụng được.

Trả lời:

Thời gian được hưởng hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc thiểu số được hưởng theo quy định tại điểm c Điều 5 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn: “Hỗ trợ gạo: mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh”; thời gian giao nhận gạo theo quy định tại điểm 4 Điều 8 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP “Thời gian giao nhận gạo cụ thể thực hiện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng không quá 2 lần/học kỳ”.

Về quy trình tổ chức hỗ trợ gạo cho học sinh: đầu học kỳ các trường có học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ gạo thành lập hội đồng xét duyệt và gửi kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đối với các đơn vị trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và gửi kết quả về Bộ Tài chính để Bộ Tài chính có quyết định giao gạo cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Tổng Cục Dự trữ Nhà nước giao cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình tiến hành giao nhận gạo cho các đơn vị thụ hưởng tại các trung tâm huyện. Hiện nay, trong 01 năm học được giao thành 02 đợt tương ứng với 02 học kỳ (học kỳ I được cấp 4 tháng, học kỳ II được cấp 5 tháng). Gạo từ khi xuất cấp đến khi sử dụng vẫn đảm

bảo chất lượng; thực tế trong thời gian qua việc triển khai thực hiện hỗ trợ gạo (từ năm 2017 đến nay) chưa có đơn vị nào phản ánh về trường hợp gạo do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình cấp bị kém chất lượng.

Câu số 36. Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét có chính sách giảm học phí đối với học sinh mẫu giáo, vì hiện nay mức đóng học phí đối với học sinh mẫu giáo quá cao 800.000đ/tháng/cháu.

Trả lời:

Hiện nay, mức thu học phí của năm học 2022-2023 được thực hiện theo Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về tiếp tục thực hiện mức thu học phí từ năm học 2022-2023 như học phí năm học 2020-2021 theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (gọi tắt là Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND).

Ngày 22/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1963/SGDDT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện thu học phí từ năm học 2022-2023 theo Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phải thực hiện thu học phí theo mức thu được quy định tại Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND. Mức thu học phí đối với học sinh mẫu giáo trên địa bàn huyện Vân Canh, cụ thể như sau:

1. Mức thu học phí (không bao gồm dịch vụ bán trú và tiền ăn):

- Vùng thành thị: 140.000 đồng/tháng/học sinh;
- Vùng nông thôn: 60.000 đồng/tháng/học sinh;
- Vùng miền núi: 20.000 đồng/tháng/học sinh.

2. Chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh được thực hiện theo quy định tại Điều 15, 16, 17 và các Điều có liên quan của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

VIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN

Câu số 37. Cử tri xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư, tôn tạo công trình văn hóa cấp tỉnh Lăng Ông Nam Hải (Vạn Kim Giao) tại xã Hoài Hải; đồng thời, xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Bia, làm chỉ giới, in ấn tập gấp, sản phẩm truyền thông giới thiệu về Lăng Ông để giới thiệu cho người dân và du khách.

Trả lời:

Lăng Ông Nam Hải Vạn Kim Giao (xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn) được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử - văn hóa năm 2022.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng bia, bảng chỉ dẫn vào di tích và đã đưa vào kế hoạch công tác năm 2023 và sẽ triển khai thực hiện trong quý III/2023. Bên cạnh đó, biên tập nội dung về di tích để giới thiệu cho người dân và du khách.

Hiện nay, UBND tỉnh giao UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với các đơn vị liên quan hành khảo sát, căn cứ tính chất, quy mô để báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh đầu tư, tôn tạo di tích di tích này và đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Câu số 38. Cử tri huyện Tây Sơn phản ánh: Trong thời gian qua, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định đã có nhiều tiến bộ; tuy nhiên so với nhiều địa phương khác thì nội dung, chương trình phát sóng chưa phong phú, đa dạng; chưa đủ sức hấp dẫn, thu hút độc giả. Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức; phong phú, đa dạng hóa nội dung, chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định đủ sức hấp dẫn, thu hút độc giả, đáp ứng được nhu cầu giải trí của nhân dân trong tỉnh.

Trả lời:

Thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đã không ngừng nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng nhanh nhạy, kịp thời, chính xác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Hiện nay, kênh truyền hình BTV phát sóng 17 giờ/ngày, kênh phát thanh phát sóng 16 giờ/ngày, bao gồm các Bản tin thời sự và hơn 110 chuyên mục, phim tài liệu, tọa đàm, giao lưu. Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng nội dung các chương trình của Đài chủ yếu tập trung vào mảng chính luận tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh..., chưa có nhiều chương trình văn nghệ, giải trí để làm phong phú nội dung chương trình và thu hút sự quan tâm của khán, thính giả. Nguyên nhân là do nguồn lực của Đài còn hạn chế trong khi việc tổ chức các chương trình văn nghệ, giải trí, game show... đòi hỏi sự đầu tư lớn về nội dung, hình thức cũng như kinh phí.

Để từng bước khắc phục vấn đề này, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin và giải trí ngày càng cao trong thời gian tới, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên; tăng cường các giải pháp để tăng nguồn thu. Đồng thời, làm việc với các đối tác để có kế hoạch cùng hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh (trong đó có Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định) nhằm nâng cao chất lượng nội dung đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình làm cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

IX. LĨNH VỰC VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Câu số 39. Cử tri xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn phản ánh: Tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2021/TT-BNV, ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định: “Thời gian cán bộ, công chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự thì được cộng vào thời gian nâng bậc lương thường xuyên”. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 nhưng đến nay chưa được thực hiện. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết có thực hiện cho đối tượng được hưởng nâng bậc lương theo nội dung Thông tư này không?

Trả lời:

Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện theo quy định hiện hành tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn, đề nghị liên hệ đến Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn để được hướng dẫn, giải quyết.

Câu 40. Cử tri thành phố Quy Nhơn và huyện Tây Sơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hội người cao tuổi cấp xã; đồng thời chi phụ cấp cho phó chủ tịch và chi hội trưởng hội người cao tuổi cấp xã để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương .

Trả lời:

- Đối với việc nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hội người cao tuổi cấp xã

Theo Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới, hiện nay, các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế khoán, hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ cho các hội được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ.

Vì vậy, đề Ủy ban nhân dân cấp xã có cơ sở xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho Hội Người cao tuổi cấp xã hoạt động, Hội Người cao tuổi cấp xã xây dựng nhiệm vụ hoạt động của hội, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả.

- Đối với chi phụ cấp cho Phó Chủ tịch và Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi

Hiện nay, hội đặc thù cấp xã được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí là 3.600.000 đồng/năm; người giữ chức danh Chủ tịch chuyên trách hội có tính chất

đặc thù cấp xã được hưởng hệ số 1,0 so với mức lương cơ sở (kể cả người nghỉ hưu); Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã giữ chức danh Chủ tịch kiêm nhiệm hội có tính chất đặc thù cấp xã được hưởng 30% hệ số 1,0 so với mức lương cơ sở.

Việc kiến nghị chi phụ cấp cho Phó Chủ tịch và Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét theo quy định và phù hợp với nguồn thu ngân sách của địa phương để đảm bảo các tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Câu số 41. Cử tri phường Ngô Mây thành phố Quy Nhơn, phường Hoài Hảo thị xã Hoài Nhơn và xã Cát Chánh huyện Phù Cát kiến nghị UBND tỉnh xem xét sớm điều chỉnh Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định theo hướng tất cả các thôn, khu phố đều được bố trí 01 Phó trưởng thôn, khu phố để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại địa phương.

Trả lời:

Trong thời gian qua, Sở Nội vụ có nhiều văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí mỗi thôn có 01 phó trưởng thôn, mỗi khu phố có 01 phó trưởng khu phố (văn bản số 414/TTr-SNV ngày 14/7/2022, văn bản số 117/BC-SNV ngày 06/9/2022, văn bản số 529/TTr-SNV ngày 12/9/2022, văn bản số 143/BC-SNV ngày 26/10/2022 và văn bản số 130/TTr-SNV ngày 02/3/2023).

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Câu số 42. Cử tri thành phố Quy Nhơn và các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Phù Mỹ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét tăng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp cơ sở, cụ thể:

42.1. Xem xét, điều chỉnh nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố phù hợp hơn để tạo động lực cho việc đảm bảo phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh hiện nay là cao hơn so với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố theo yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Tiếp thu kiến nghị của cử tri về nội dung này, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố. Tuy nhiên, hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và dự kiến sẽ ban hành trong năm 2023; vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng quy định và phù hợp với thực tiễn địa phương, Sở Nội vụ đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1154/UBND-NC ngày 06/3/2023 thống nhất tiếp tục thực hiện Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tham mưu sửa đổi Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND.

42.2. Tăng chế độ phụ cấp cho nhân viên Ban bảo vệ dân phố để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò ở cơ sở.

Trả lời:

Nội dung trên đã được Công an tỉnh trả lời tại: Báo cáo số 2469/BC-CAT-PV01 ngày 23/9/2022 cho UBND tỉnh. Cụ thể:

Ngày 06/8/2021, Công an tỉnh có Tờ trình số 1997/TTr-CAT-PV05 gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ngày 20/8/2021, UBND tỉnh có công văn số 5158/UBND-NC về việc chưa tăng mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: Trước mắt chưa tăng mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2490/STC-QLNS ngày 17/8/2021; nguyên nhân do ngân sách tỉnh rất khó khăn, đang thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ để tập trung nguồn lực đảm bảo nhiệm vụ phòng, chống dịch và an sinh xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; đồng thời đảm bảo các nhiệm vụ chi đã được HĐND tỉnh giao trong dự toán đầu năm.

Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã và đang được kiểm soát, cơ bản ổn định; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đang có nhiều chuyển biến tích cực; đồng thời nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri rất thiết thực, động viên trực tiếp cho lực lượng Bảo vệ dân phố, vì đây là lực lượng có nhiều đóng góp rất quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở. Do đó, ngày 17/02/2023, Công an tỉnh đã có Công văn số 407/CAT-PV01 gửi UBND tỉnh đề nghị trình tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 10) HĐND tỉnh khóa XIII nội dung: “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/1012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 5 về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chính

sách đối với lực lượng Công an xã” nhằm điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vì hồ sơ chưa được cập nhật, hoàn thiện kịp thời về mặt thủ tục theo quy định mới (Quyết định số 85/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022) nên đã xin chuyển trình tại kỳ họp tiếp theo. UBND tỉnh giao Công an tỉnh hiện đang hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình HĐND tỉnh xem xét sớm thông qua Nghị quyết trên.

Câu số 43. Cử tri xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh phản ánh Đề án công tác viên, công tác xã hội thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2020, hiện nay chưa có văn bản mới áp dụng thay thế nên địa phương còn lúng túng trong việc chi trả cho các đối tượng công tác viên, công tác xã hội. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh kiểm tra và trả lời bằng văn bản cho địa phương biết về Đề án công tác viên, công tác xã hội thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2020 nay còn hay hết hiệu lực để địa phương áp dụng tổ chức thực hiện.

Trả lời:

Hiện nay, công tác viên công tác xã hội áp dụng thực hiện theo các văn bản: Công văn số 1510/UBND-VX ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về việc duy trì mạng lưới công tác viên công tác xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh; Công văn số 711/SLĐTBXH-BTXH ngày 29/3/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã về việc duy trì mạng lưới công tác viên công tác xã hội cấp xã; Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 29/04/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND huyện Vĩnh Thạnh ban hành về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025.

Câu số 44. Cử tri xã Phước Thành, huyện Tuy Phước đề nghị UBND tỉnh trả lời cho người dân biết hiện nay xã Phước Thành thuộc xã đồng bằng hay miền núi? Vì hiện nay, học sinh trường mầm non, trường trung học cơ sở của xã Phước Thành đóng học phí theo xã đồng bằng, nhưng học sinh trung học phổ thông thì đóng học phí theo xã miền núi. Trong khi đó, nhân dân trên địa bàn xã được nhận đền bù đất (Dự án đường cao tốc Bắc-Nam) theo xã miền núi.

Trả lời:

Trên cơ sở Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao; theo đó, xã Phước Thành thuộc huyện Tuy Phước được xác định là xã miền núi. Đến nay chưa có văn bản thay thế Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 và Ủy ban Dân tộc chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định xã miền núi, vùng cao. Do đó, văn bản nêu trên vẫn còn hiệu lực áp dụng.

Câu số 45. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, công nhận Hội khuyến học các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung là một trong những hội đặc thù để nhà nước đảm

Đảm bảo việc bố trí kinh phí hoạt động và chế độ phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm công tác tại hội này.

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (trong đó có đề xuất không quy định hội có tính chất đặc thù; cơ chế chính sách đối với hội được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ nói riêng và hội quần chúng khác nói chung nhằm thể chế đầy đủ các chủ trương của Đảng về hội; bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ, tự bảo đảm kinh phí hoạt động; nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật để phát huy vai trò của hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội). Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP đang được hoàn thiện ban hành theo quy định văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với Hội Khuyến học các xã, phường, thị trấn chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là hội có tính chất đặc thù, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ được giao tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả. Vì vậy, để Ủy ban nhân dân cấp xã có cơ sở xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động, Hội xây dựng nhiệm vụ hoạt động của hội trong năm, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí hoạt động. Trong mức kinh phí được hỗ trợ, Hội cân đối để thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ kiêm nhiệm công tác tại hội này tương xứng với mức thù lao tại các hội đặc thù cấp xã.

X. LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Câu số 46. Cử tri huyện An Lão kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách.

Trả lời:

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, trên cơ sở các quy định của nhà nước, UBND tỉnh sẽ giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tham mưu, tiếp tục quan tâm thực hiện kịp thời các chính sách và huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở đơn sơ cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng và người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

XI. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH, AN NINH, TRẬT TỰ

Câu số 47. Cử tri phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng khi giải quyết các vấn đề giao dịch liên quan đến giấy tờ cá nhân như khám chữa bệnh... thì không yêu cầu người dân xuất trình các giấy tờ liên quan mà chỉ trình căn cước công dân vì hiện nay căn cước công dân đã được tích hợp với các loại giấy tờ cá nhân khác, tránh việc người dân phải đem quá nhiều giấy tờ khi đến liên hệ công việc

Trả lời:

Kể từ tháng 01/2023, Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh, huyện, xã đã kết nối và khai thông được 20/20 trường thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cho việc giải quyết các thủ tục hành chính của công dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các trung tâm dịch vụ hành chính công, các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng giải quyết thủ tục hành chính không được yêu cầu người dân phải cung cấp hộ khẩu thường trú và tạm trú để chứng minh và xác thực thông tin công dân và nơi cư trú. Mới đây, ngày 08/3/2023 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1227/UBND-KSTT chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về bỏ các giấy tờ liên quan đến thông tin công dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Riêng về khám chữa bệnh đã có 38/38 cơ sở khám bệnh trong tỉnh sử dụng CCCD để khám chữa bệnh BHYT với số lượng thực hiện thành công là 92.062 lượt. Đối với các Trạm y tế hiện nay chưa được trang bị thiết bị đọc thẻ CCCD nên chưa thực hiện được, do đó người dân vẫn phải xuất trình các loại giấy tờ để nhập dữ liệu thủ công khi khám, chữa bệnh.

Câu số 48. Cử tri khu phố An Dương 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định quan tâm, giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hộ bà Huỳnh Thị Cảnh và hộ ông Huỳnh Văn Thi, bà Nguyễn Thị Canh, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định thụ lý vụ án đã lâu, nhưng đến nay chưa giải quyết.

Trả lời:

Nội dung này, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã có báo gửi HĐND tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các sở, ban thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh